

# LENIN QUAN TÂM NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CHO NHÂN DÂN LAO ĐỘNG

NGUYỄN VĂN TOÀN

*Dưới chế độ Nga hoàng, nhân dân lao động ở Nga có một đời sống hết sức cơ cực. Trong bài Gửi nông dân nghèo được viết năm 1903, lãnh tụ V.I.Lenin khẳng định: “Phương sách duy nhất để làm cho nhân dân lao động hết cùng khổ, là thay đổi, từ dưới lên trên, chế độ hiện nay trên toàn quốc và lập chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đặc biệt đối với giai cấp công nhân, Người khẳng định: “Đến khi đó, của cải sẽ tăng lên còn rất nhanh chóng hơn nữa, vì công nhân lao động cho bản thân mình, sẽ làm tốt hơn là làm cho bọn tư bản, ngày lao động sẽ ngắn hơn, tình cảnh của công nhân sẽ khá hơn, tất cả đời sống của họ sẽ hoàn toàn thay đổi”.*

Đầu thế kỷ XX, nước Nga đã chuyển lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc nhưng lại mang nhiều tàn tích của chế độ phong kiến.

Về nông nghiệp, 30.000 địa chủ chiếm 70 triệu đêxiatin<sup>(1)</sup> và bản thân Nga hoàng và gia đình, họ hàng chiếm đến 7 triệu đêxiatin. Trong khi đó, nông dân Nga chiếm 4/5 dân số, 65% số hộ ở nông thôn là bản nông, không có ruộng đất. Họ bị Nga hoàng và bọn địa chủ bóc lột nặng nề và tàn bạo.

Về công nghiệp, năm 1914, tổng sản lượng công nghiệp của Nga đứng thứ 5 trên thế giới, sau các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức nhưng chỉ chiếm 4% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Hầu như tất cả các ngành công nghiệp chủ yếu của Nga nằm trong tay tư bản nước ngoài và ngay từ năm 1890 tư bản nước ngoài chiếm tới 47% vốn đầu tư ở Nga. Công nhân ở Nga chiếm 10% dân số, năm 1913 là 12 triệu,

trong đó 3,1 triệu là công nhân đại công nghiệp nhưng bị giới chủ bóc lột nặng nề nên đời sống rất khó khăn.

Do đó, Lenin đã nhận xét tình trạng nước Nga là “một bên là chế độ sở hữu ruộng đất lạc hậu nhất cùng với tình trạng nông thôn đốt nát nhất và một bên là chủ nghĩa tư bản công nghiệp và tài chính tiên tiến nhất”<sup>(2)</sup>. Chính vì vậy, Lenin nhận ra liên minh công nông là lực lượng nòng cốt cho cách mạng. Người nhận định: “Nội dung xã hội của cuộc cách mạng sắp nổ ra ở nước Nga chỉ có thể là nền chuyên chính dân chủ cách mạng của giai cấp vô sản và nông dân. Cách mạng không thể thắng lợi ở nước Nga nếu không lật đổ được chế độ quân chủ và bọn địa chủ phong kiến. Song giai cấp vô sản không thể lật đổ chúng nếu không được nông dân giúp đỡ”<sup>(3)</sup>.

Ngày 4-4-1917, trước Trung ương Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga họp

tại Petrograd, Lenin đã đọc tài liệu “Nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay”. Trong đó, Người nhấn mạnh phải giải quyết ruộng đất cho nông dân và bánh mì cho người nghèo.

Ngày 7-11-1917, Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Ngày 8-11-1917, Lenin được Đại hội Xô viết Nga bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân ủy nước Nga Xô viết. Người nhấn mạnh: “Chúng ta tự hào là đã có cái hân hạnh được bắt đầu việc xây dựng Nhà nước Xô viết và do đó, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư bản và ở khắp nơi đều đang tiến tới một cuộc đời mới, tới chỗ chiến thắng giai cấp tư sản, tới chỗ thành lập chuyên chính vô sản, tới chỗ giải phóng nhân loại khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc”<sup>(4)</sup>. Do đó, đến ngày 10-1-1918, Đại hội Xô viết toàn Nga lần III đã thông qua “Tuyên ngôn về quyền lợi nhân dân lao động và bị bóc lột”, khẳng định nước Nga là một nước Xô viết với mục tiêu xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ giai cấp.

Để hiện thực những tuyên bố trên, Lenin và những người Bolshevik Nga đã lập tức có những biện pháp. Về nông nghiệp, Lenin nhận định, vì muốn cải thiện đời sống của công nhân thì phải có bánh mì và nhiên liệu..., chỉ có thể tăng thêm sản xuất và thu hoạch lúa mì, tăng thêm dự trữ và vận tải nhiên liệu bằng cách cải thiện đời sống của nông dân,

bằng cách nâng cao lực lượng sản xuất của họ; phải bắt đầu từ nông dân... Do đó, từ mùa xuân năm 1918, Sắc lệnh ruộng đất đã bắt đầu thực hiện nhằm thỏa mãn những nguyện vọng lâu đời của nông dân Nga. Nông dân đã được nhận (không phải trả tiền) hơn 150 triệu ha ruộng đất từ gia đình Nga hoàng và giai cấp địa chủ, được xóa 3 tỉ rúp tiền nợ ngân hàng. Tháng 6-1918, chính quyền Xô viết lập các ủy ban bản nông ở nông thôn. Các ủy ban này đã trưng thu và bàn giao 50 triệu ha ruộng đất cho bản nông. Từ tháng 1-1919, chính quyền Xô viết ban hành chế độ trưng thu lương thực với nông dân theo nguyên tắc: Không thu một chút gì của nông dân nghèo, thu của trung nông với mức độ vừa phải và thu nhiều với phú nông. Từ đó, trung nông phát triển từ 20% lên đến 60% và ngày càng tin tưởng vào cách mạng. Các tổ chức đảng ở nông thôn đã tăng đến 12 lần. Lenin đánh giá: “Đến mùa hạ và mùa thu 1918, Cách mạng tháng Mười của thành thị mới trở thành Cách mạng tháng Mười thật sự ở nông thôn”<sup>(5)</sup>.

Một vấn đề nữa, để cải thiện đời sống cho nhân dân lao động là việc nâng cao năng suất lao động. Để làm được điều đó, trong *Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết* được viết năm 1918, Lenin yêu cầu phải “nâng cao trình độ học vấn và văn hóa cho quần chúng nhân dân”, “nâng cao tinh thần kỷ luật của người lao động, kỹ năng lao động của họ, tính khéo léo của họ”. Trong tác



*Lenin từ Thụy Sĩ trở về tới Nga vào tháng 4-1917 để trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga. Ảnh: TL.*

phẩm *Sáng kiến vĩ đại* được viết năm 1919, Lenin nhận định: “công nhân tự nguyện tự giác, liên hợp với nhau, sử dụng kỹ thuật hiện đại” thì mới có thể tạo ra năng suất lao động cao hơn. Bên cạnh đó, Người cũng nhấn mạnh về việc thi đua trong lao động và sản xuất. Trong bài *Tổ chức thi đua như thế nào* (năm 1918), Người viết: “Chủ nghĩa xã hội không những không dập tắt thi đua, mà trái lại, lần đầu tiên, đã tạo ra khả năng áp dụng thi đua một cách thật sự rộng rãi, với một quy mô thật sự to lớn, tạo ra khả năng thu hút thật sự đa số nhân dân lao động vào vũ đài hoạt động khiến họ có thể tỏ rõ bản lĩnh, dốc hết năng lực của mình, phát hiện những tài năng nhân dân sẵn có cả một nguồn vô tận, những tài năng mà chủ nghĩa tư bản đã giày xéo, đè nén,

bóp nghẹt mất hàng nghìn hàng triệu”.

Vào tháng 3-1919, tại Moskva, Lenin gặp gỡ với các nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa từ khắp nơi trên thế giới và lập ra Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III). Việc làm này theo Lenin là sự cần thiết để chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước Nga Xô viết được bảo vệ trên phương diện quốc tế, để Nhà nước Xô viết trở thành hình mẫu và sự cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới, trước hết là phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông.

Năm 1920, Nga là nước đầu tiên cho phép người dân được nghỉ làm vào Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Nước Nga Xô viết cũng đã quy định số giờ làm việc là 8 tiếng mỗi ngày cũng như nhiều phúc lợi xã hội khác cho người lao động.

Đại hội Đảng Cộng sản Nga (Bolshevik) lần IX ngày 29-3-1920 đã đề ra kế hoạch khôi phục nền kinh tế quốc dân. Cùng lúc, Hội đồng Ủy viên nhân dân quyết định thành lập Ủy ban Nhà nước điện khí hóa nước Nga (GOELRO) với kế hoạch điện khí hóa cả nước. Lenin cho rằng: “Chủ nghĩa cộng sản = Chính quyền Xô viết + Điện khí hóa toàn quốc”. Người nhấn mạnh: “Cơ sở vật chất duy nhất của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể là nền đại công nghiệp cơ khí có khả năng cải tạo cả nông nghiệp”<sup>(6)</sup>.

Để nhanh chóng khôi phục kinh tế sau nội chiến và can thiệp của 14 nước tư bản, Lenin đề ra Chính sách kinh tế mới (NEP) để thay thế Chính sách cộng sản thời chiến (được áp dụng từ tháng 6-1918) tại Đại hội Đảng Cộng sản (b) Nga lần thứ X (năm 1921). Với nông nghiệp, nhà nước thay thế việc trưng thu lương thực bằng việc đóng thuế lương thực. Sau khi nộp thuế, nông dân có toàn quyền mang lương thực dư thừa trao đổi trên thị trường. Với công nghiệp, trả lại cho chủ cũ những xí nghiệp nhỏ đã bị nhà nước tịch thu trước đó. Cho phép các nhà tư bản trong nước và nước ngoài mở các nhà máy và xí nghiệp. Với thương nghiệp, tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi. Với tài chính tiền tệ, mở lại Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó là việc cải cách tiền lương, ban hành chế độ tiền thưởng. NEP đã nhanh chóng đạt được kết quả khả quan. Ngay trong năm 1921, vụ thuế lương thực đầu tiên đạt 90%. Từ năm 1922, thành thị đã có đủ lương thực -

thực phẩm. Năng suất lao động tăng 33% kể từ tháng 9-1925. Đời sống nông dân, công nhân được cải thiện. Qua phân phối thu nhập quốc dân những năm 1925 - 1926 cho thấy 82% thu nhập quốc dân thuộc công nhân, nông dân. “Từ nước Nga của Chính sách kinh tế mới sẽ nảy sinh nước Nga xã hội chủ nghĩa” - Lenin nhận định.

Đánh giá về Lenin, Alexandra Kolontai (1872 - 1952), nhà ngoại giao nổi tiếng của Liên Xô đã khẳng định: “Có những cá nhân - hiếm thấy trong lịch sử loài người - là sản phẩm của một chuyển biến lớn lao đã chín muồi, đã tô đẹp cho cả một thời đại. Trong số những người vĩ đại về tinh thần và ý chí đó là Vladimir Ilych Lenin... Như ở một tiêu điểm, Người đã tập hợp vào trong mình tất cả những cái gì của Cách mạng là nghị lực, là hùng mạnh, không ủy mị trong phá bỏ cái cũ và rất kiên quyết trong xây dựng cái mới”<sup>(7)</sup> □

-----  
<sup>(1)</sup> Đơn vị đo diện tích cũ của Nga; 1 đêxiatin = 1,09 ha.

<sup>(2)</sup> Lenin toàn tập, tập 16, Nxb. Tiến bộ, Moskva, 1980, tr.530.

<sup>(3)</sup> Lenin toàn tập, tập 21, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1963, tr.339.

<sup>(4)</sup> Lenin toàn tập, tập 44, Nxb. Tiến bộ, Moskva, 1978, tr.184-185.

<sup>(5)</sup> Lenin toàn tập, tập 37, Nxb. Tiến bộ, Moskva, 1977, tr.37.

<sup>(6)</sup> Lenin toàn tập, tập 44, Nxb. Tiến bộ, Moskva, 1978, tr.11.

<sup>(7)</sup> Lãnh tụ Xô viết Vladimir Ilyich Lenin: Một người Nga chân chính, Báo Công an nhân dân điện tử, ngày 6-12-2008.

# Phát triển kinh tế thể thao đáp ứng nhu cầu phát triển thể dục thể thao thành phố

## CẨM TÚ

Cùng với sự phát triển chung của TP.HCM, nhu cầu về tập luyện thể dục thể thao (TDTT) của người dân thành phố ngày càng cao. Việc tăng nhu cầu của người dân về tập luyện TDTT cũng như khả năng cung cấp hàng hóa của các doanh nghiệp, điều kiện tập luyện TDTT là tiền đề cơ bản cho sự hình thành và phát triển thị trường TDTT. Khả năng chi trả, thanh toán cho tiêu dùng và khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ TDTT trong xã hội tăng lên. Điển hình là nhiều môn TDTT giải trí được người dân tự trả chi phí để tham gia luyện tập: golf, bơi lội, bowling, tennis, thể hình, võ đạo giải trí, võ đạo thể thao, các môn võ hỗn hợp kết hợp rèn luyện thân thể, các môn thể thao dưới nước...

Hiện nay, kinh tế trong lĩnh vực thể thao tại TP.HCM đã có chiều hướng phát triển thuận lợi, từng bước mở rộng và phát triển mạnh mẽ thông qua nhiều phương tiện, tổ chức và các điều kiện hỗ trợ. Thành phố đã xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển TDTT (Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 10-6-2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thể dục, thể thao TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025), với mục tiêu tổng quát là tập trung đầu tư và nâng cao trình độ tổ chức, quản lý để phát triển TDTT đúng tầm của thành phố là một đô thị đặc

biệt, trung tâm thể thao của cả nước; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động TDTT; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường, đầu tư thích đáng với tầm nhìn chiến lược cho một số môn thể thao cơ bản trọng điểm và có ưu thế của thành phố, tiến đến thể thao chuyên nghiệp; phát triển cơ sở vật chất hiện đại (thành phố đang đầu tư nâng cấp sân vận động Phan Đình Phùng, quận 3 và xây dựng Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, quận 2) và mở rộng đầu tư, giao lưu hợp tác quốc tế. Hoạt động thể thao trở thành một ngành, một lĩnh vực kinh doanh (công nghiệp thể thao) đem lại việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như doanh thu, lợi nhuận cao hơn so với nhiều ngành kinh tế. Kinh doanh TDTT ở thành phố đã tích hợp vào các lĩnh vực kinh doanh khác như dịch vụ truyền thông, marketing. Hoạt động TDTT gắn với các loại hình du lịch như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao. Kinh doanh TDTT còn kết hợp với các loại hoạt động kinh doanh khác để tìm kiếm các cơ hội tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, bán bản quyền truyền thông, truyền hình, quảng cáo...

Dịch vụ đào tạo và chuyển nhượng vận động viên, dịch vụ thi đấu mang tính chất biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ trao đổi sản phẩm qua các phương tiện thông tin đại



chúng, dịch vụ quảng cáo, trao đổi vật phẩm, thị trường chứng khoán đang phát triển tại thành phố bước đầu đã chuyên nghiệp hóa như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, xe đạp, chạy việt dã (marathon)... Sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, người hâm mộ thành phố thông qua môi trường các giải đấu chuyên nghiệp, sản phẩm hàng hóa của các chủ doanh nghiệp (các câu lạc bộ) chính là chất lượng các trận đấu, các sản phẩm dịch vụ cung cấp ra thị trường cho người hâm mộ (cổ động viên) thưởng thức. Do đó, hình ảnh các câu lạc bộ (doanh nghiệp thể thao), huấn luyện viên, vận động viên và đội ngũ cán bộ, quản lý là phương tiện sản xuất để tạo ra các dòng sản phẩm hàng hóa (các trận đấu) có chất lượng cao cho người tiêu dùng thể thao (cổ động viên, người hâm mộ, khán giả...). Trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm vật chất: nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất và cung ứng cho thị trường các sản phẩm tiêu dùng TDTT như trang phục, giày, mũ thể thao; các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho tập luyện và thi đấu thể thao như Động Lực, Decathlon, Vifa, Sodex Toseco, Thăng Long Sports, Tân Việt... Dịch vụ mua bán hàng hóa TDTT đang ngày càng phát triển; nhiều công ty thương mại hàng hóa thể thao của Nhà nước và của tư nhân được thành lập và hoạt động; các cửa hàng buôn bán trang phục, dụng cụ, thiết bị thể thao đang phát triển mạnh ở TP.HCM. Cơ sở TDTT ngoài công lập cũng phát triển mạnh, từ 1.870 cơ sở tăng lên hơn 2.000 cơ sở với nhiều loại hình đa dạng: sân bóng đá mini, sân quần vợt, phòng tập thể hình, yoga, câu lạc bộ

billiards, hồ bơi, sân cầu lông, sân tập luyện bóng rổ... Đặc biệt là sự vận động các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, trung tâm TDTT, trung tâm văn hóa - thể thao các quận huyện, doanh nghiệp trong nước huy động nhiều nguồn kinh phí, tích cực tham gia lắp đặt dụng cụ TDTT đơn giản tại các công viên, nơi công cộng, trang bị trang phục TDTT trong các hoạt động cộng đồng, ủng hộ cơ sở vật chất thể thao dành cho người khuyết tật... Ngoài ra, các dụng cụ TDTT đơn giản được lắp đặt tại các xã nông thôn mới đã phát huy tốt chức năng, góp phần làm phong phú hoạt động tập luyện TDTT của người dân, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ về đời sống tinh thần của khu vực thành thị và các xã ngoại thành, đồng thời, góp phần tăng số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên.

Tuy nhiên, một số hạn chế đối với phát triển kinh tế TDTT của thành phố như: một số cấp ủy, các cấp, các ngành chưa nhận thức được đầy đủ về phát triển kinh tế thể thao, làm chỗ dựa để phát triển nền thể thao thành phố và hội nhập quốc tế; cơ sở pháp lý cho phát triển hoạt động kinh doanh thể thao và công nghiệp thể thao chưa cụ thể, đầy đủ và có hệ thống; hoạt động phát triển TDTT hiện còn dựa vào đầu tư từ ngân sách nhà nước; ngành kinh tế hay công nghiệp thể thao ở thành phố chưa được hình thành một cách rõ nét như một lĩnh vực kinh doanh hay ngành kinh tế riêng, tuy hiện có những hoạt động mang tính chất công nghiệp, thương mại đã và đang sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ thể thao cho nhu cầu của xã hội trên

thị trường; chưa có sự liên kết và hợp tác để phát triển công nghiệp thể thao giữa các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân, người chơi thể thao; cơ chế quản lý đối với kinh doanh thể thao còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với xu thế đổi mới chung của đất nước là hướng mạnh vào quản lý theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế...<sup>(1)</sup>.

Đề thúc đẩy kinh tế thể thao phát triển xứng với tiềm năng của thành phố, trong thời gian tới, cần tập trung xây dựng thể chế, cơ chế quản lý tổ chức kinh doanh thể thao của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp thể thao; xây dựng thiết chế hiệp hội kinh doanh thể thao. Đẩy mạnh quá trình chuyên nghiệp hóa thể thao ở các môn thể thao do doanh nghiệp đầu tư bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, golf, quyền anh, xe đạp, các môn thể thao biển...; khuyến khích một số môn thể thao tham gia thị trường thi đấu thể thao ở mức độ nhất định để tăng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước như các môn võ, cờ, đua thuyền...; tăng cường sự đầu tư của nhà nước và vận động tài trợ của các đơn vị kinh tế đối với các môn như điền kinh, bơi lội, cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng...; phát triển TDTT cho mọi người gắn với thể thao giải trí là biện pháp kích thích tiêu dùng thể thao; phát triển số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên, nâng cao chất lượng, tổ chức, thi đấu và tiếp thị thể thao để tăng số lượng người xem thi đấu thể thao, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm vật

chất thể thao. Phát triển các dịch vụ phục vụ người tập luyện TDTT như y học thể thao, chăm sóc sức khỏe, hồi phục chức năng cơ thể... Phân loại và thực hiện chuẩn hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT, phục vụ TDTT cho mọi người, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, thể thao giải trí; phát triển sản xuất, kinh doanh các cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT theo từng loại thiết chế TDTT; đẩy mạnh năng lực cạnh tranh và hiệu quả sử dụng mạng lưới cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT cấp quốc gia, tạo nguồn thu lớn cho ngành TDTT. Phát triển các tổ chức môi giới thể thao và kinh doanh tài sản TDTT phi vật chất như: quảng cáo, truyền thông, tài trợ, nhượng quyền, bản quyền, bảo hiểm, chứng khoán; từng bước triển khai thị trường đặt cược, xổ số thể thao; phối hợp liên ngành trong phát triển thể thao giải trí, du lịch thể thao. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ nhân sự quản trị kinh doanh thể thao; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phát triển kinh tế thể thao và học tập các mô hình phát triển kinh tế thể thao của các nước để so sánh, tìm hiểu và vận dụng vào tình hình thực tế của thành phố; kết hợp giữa các đơn vị nghiên cứu, các sở, ngành, địa phương, các nhà kinh doanh, sản xuất để nghiên cứu, định hướng phát triển kinh tế thể thao của thành phố... □

-----  
<sup>(1)</sup> Theo đánh giá trong Báo cáo 494-BC/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tình hình phát triển kinh tế thể thao và kinh tế trong lĩnh vực TDTT tại TP.HCM, ngày 3-3-2020.

# THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ NGHĨA TÌNH TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG DỊCH COVID-19

**PHẠM THANH SƠN**

Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 đang bước vào giai đoạn mới, khó khăn và diễn biến ngày càng phức tạp. Có thể nói, Đảng, Chính phủ đã quyết liệt ngay từ đầu trong công tác chống dịch, chúng ta đã thành công trong “trận chiến” đầu tiên.

Ngay từ những ngày đầu, TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống dịch. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2020, Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23-1-2020 và Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Công văn số 79-CV/TW ngày 29-1-2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, UBND thành phố đã nhanh chóng ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30-1-2020 về hoạt động này.

Khi dịch bệnh chuyển biến sang giai đoạn mới, ngày 12-3-2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế chuẩn bị các kịch bản, phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh bùng phát với quy mô khác nhau, đối tượng khác nhau, môi trường khác nhau ở cấp thành phố; hướng dẫn UBND các quận huyện xác định các

nhiệm vụ tại chỗ và phương án tại chỗ trong các tình huống dịch bệnh khác nhau; phát huy hiệu quả phương châm 5 tại chỗ, bình tĩnh ứng phó mọi tình huống. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam cả 3 tuyến đường: hàng không, đường bộ, đường thủy, trọng tâm là người đến từ vùng có dịch. Tổ chức sàng lọc những người có nguy cơ nhiễm bệnh; thực hiện nghiêm việc theo dõi tình hình sức khỏe của người đang được giám sát tại các khu cách ly tập trung, nơi cư trú, lưu trú, khách sạn; tăng cường trang bị cơ sở vật chất, phòng áp lực âm, trang thiết bị y tế, máy giúp thở, test xét nghiệm, xe chuyển bệnh, hóa chất, vật tư, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn cho bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế; đảm bảo đầy đủ trang phục bảo hộ, các phương tiện chống dịch, chế độ cho nhân viên y tế, không để bị nhiễm bệnh Covid-19 trong quá trình làm nhiệm vụ...

Chủ động trong công tác tuyên truyền, ngay từ sau Tết Nguyên đán, Thành ủy, UBND thành phố đã cho triển khai thực hiện tuyên truyền về sự nguy hại của dịch bệnh, việc phòng tránh dịch bệnh cho từng người dân, gia đình và cộng đồng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đặc biệt, thành phố đã triển khai hàng triệu tờ rơi, cắm nang tuyên truyền



phát đến từng hộ gia đình, đồng thời triển khai bảng cam kết tuân thủ việc phòng chống dịch Covid-19 cho từng hộ gia đình.

Trong công tác dự báo và lên phương án dự phòng, thành phố là địa phương đầu tiên trong cả nước đề xuất với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên nghỉ hết tháng 3 khi dịch bệnh trong nước tạm lắng xuống, trong nhiều ngày, chưa có thêm trường hợp dương tính mới nào. Có ý kiến cho rằng, thành phố quá “lo xa” khi mà có thể trong nay mai, Việt Nam sẽ công bố hết dịch. Tuy nhiên, sự “lo xa” đó rất cần thiết và thực tế đã phát huy tác dụng. Trong khi Trung Quốc dần kiểm soát dịch bệnh, số ca mắc mới và số ca tử vong ngày càng giảm thì dịch bệnh đã bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, Iran, Mỹ, Ý và các nước châu Âu. Nhiều du khách tại các nước vẫn đến Việt Nam du lịch và đặc biệt là du học sinh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài lại có xu hướng về Việt Nam “tránh dịch” thì số ca mắc bệnh ở Việt Nam tăng trở lại, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tăng cao hơn bao giờ hết. Do đó, việc dự báo chính xác và mạnh dạn đề xuất các giải pháp hợp tình, hợp lý của thành phố được đa số người dân đồng tình ủng hộ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố đã tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cuối buổi chiều hàng ngày, Ban Chỉ đạo dành thời gian để tổ chức họp trực tuyến với các sở ngành thành phố, quận huyện và các đơn vị liên quan. Thành phố

đã chuẩn bị các bệnh viện dã chiến tại các cửa ngõ. Trong khi bệnh viện dã chiến ở Củ Chi vẫn đang đáp ứng tốt nhu cầu cách ly, chữa bệnh thì các bệnh viện dã chiến khác ở Nhà Bè, Cần Giờ và Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) đã được chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng vận hành.

Các khu cách ly được đảm bảo từ cấp thành phố đến quận huyện. Dự báo khả năng người Việt Nam từ các nước về gia tăng, thành phố đã đề xuất và được sự đồng ý của Đại học Quốc gia TP.HCM, hỗ trợ khu Ký túc xá với hơn 40.000 chỗ của sinh viên để làm nơi cách ly. Đây là một quyết định táo bạo, nhưng hiệu quả và đảm bảo kịp thời cho nhu cầu cách ly. Sau khi triển khai, cách làm này cũng đã được Hà Nội áp dụng và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phát động cho các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị đảm bảo nguồn hàng nhu yếu phẩm phục vụ cho người dân thành phố. Do đó, nguồn hàng tại các siêu thị, chợ luôn dồi dào. Song song đó, thành phố cũng đã triển khai tin nhắn đến từng người dân để người dân yên tâm. Những hình ảnh đồ xô đi siêu thị, chen lấn, giành giật hàng hóa gần như không có ở các siêu thị, kể cả các ngày cuối tuần. Liên hiệp Hợp tác xã thành phố (Sài Gòn Co.op) đã ký hợp đồng với nhiều đơn vị sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, đảm bảo người dân thành phố được trang bị để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, đa số các siêu thị, cửa hàng tiện ích và các đầu mối đều có bán

khẩu trang vải. Còn khẩu trang y tế chủ yếu dành cho lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Lực lượng văn nghệ sĩ thành phố đã thực hiện sáng tác, dàn dựng nhiều bài hát để tri ân đội ngũ y, bác sĩ, người “chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch”, để cổ động và hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch, để khích lệ tinh thần của người dân thành phố tự tin vượt qua dịch bệnh...

Bên cạnh đó, trong thời điểm dịch đang lan rộng, sự nghĩa tình càng được thể hiện đậm nét. Những bác sĩ, nhân viên y tế đã không quản khó nhọc, hiếm nguy, ngày đêm chữa trị cho người bệnh và thật may mắn là những nỗ lực đó cũng đã được đền đáp xứng đáng. Các ca nhiễm tại thành phố đều lần lượt khỏi bệnh, chưa có ca nào diễn tiến nặng. Hình ảnh nhiều nhóm bạn trẻ đứng tại các con đường, khu chợ để phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho người dân. Hình ảnh những anh công an, các bạn quân đội, dân phòng, ngày đêm tất bật để lo từ phòng ốc, trang thiết bị, hỗ trợ kiểm soát ra vào các khu cách ly, thậm chí nhường cả giường chiếu cho người cách ly. Còn người dân ở các khu phố xung quanh hỗ trợ thức ăn, nhu yếu phẩm đến bữa ăn cho những người cách ly. Nhiều cán bộ, đảng viên tại các khu phố đã âm thầm thực hiện các công việc được phân công, không nề hà giờ giấc hay công việc khó khăn.

Để đảm bảo cho hàng chục ngàn chỗ ở tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, hàng trăm cán bộ, giảng viên và sinh viên

đã tình nguyện đến thu dọn đồ đạc cho sinh viên còn gửi lại từ Tết, đóng thùng, dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo chỗ nhanh nhất đón người đến cách ly. Nhiều phong trào đã phát động tức thời để giải quyết những vấn đề khó cũng đã được đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dân hưởng ứng nhiệt liệt, đó là phong trào quyên thùng giấy để giải quyết đồ dùng cá nhân của sinh viên nội trú, giải quyết chỗ ở cho những sinh viên khó khăn, hoặc đến từ vùng có dịch không tìm được chỗ trọ, hỗ trợ ghi nhận, làm thủ tục y tế đối với người cách ly...

Công tác phòng chống dịch bệnh được dự báo còn rất khó khăn, phức tạp. Nhưng truyền thống đoàn kết của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và đặc biệt là của các tầng lớp nhân dân trong lúc này chắc chắn sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước ngày càng cao. Từ đó, mọi người đã chung sức, chung lòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tầng lớp nhân dân đã quyên góp tiền bạc, các trang thiết bị, nhân tin ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch bệnh của thành phố.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, chắc chắn thành phố sẽ “đánh thắng” và đẩy lùi dịch bệnh.

### **Hơn 2.700 tỉ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19**

Tại kỳ họp thứ 19 khóa IX ngày 27-3-2020 (kỳ họp bất thường), HĐND thành phố đã nhất trí thông qua tờ trình của UBND thành phố về một số chế độ chi phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19.

Theo đó, mức hỗ trợ của TP.HCM cho người bị cách ly và các lực lượng chống dịch được thông qua cao hơn mức chung đề xuất bởi Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Ngoài ra, còn áp dụng với cả trường hợp bị cách ly tại khu dân cư nhưng không áp dụng với người cách ly tại nhà.

Cụ thể, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế (kể cả tại khu dân cư được khoanh vùng để kiểm dịch, phân loại trước khi chuyển đến khu cách ly tập trung và không bao gồm cách ly tại nhà, nơi lưu trú), người đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố: mức hỗ trợ 90.000 đồng/người/ngày. Công an, quân đội và các lực lượng khác tham gia phối hợp phòng chống dịch Covid-19: mức hỗ trợ 90.000 đồng/người/ngày. Riêng nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch: mức hỗ trợ 120.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế và điều trị Covid-19.

Ngoài ra, TP.HCM còn hỗ trợ khẩu trang cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập; công nhân vệ sinh (thu gom rác, vận chuyển rác, quét đường, thoát nước) Công ty TNHH MTV

Môi trường Đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước thành phố, công ty TNHH MTV dịch vụ công ích tại 24 quận huyện trực tiếp tham gia chống dịch. Định mức hỗ trợ 3 cái người/tháng (loại khẩu trang kháng khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng 10 lần). Thời gian hỗ trợ 3 tháng.

Cùng với đó, HĐND thành phố cũng thông qua việc trang bị 10 ô tô chuyên dùng có áp lực âm cho Trung tâm Cấp cứu 115 phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

TP.HCM cũng hỗ trợ cho người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của nhà nước), bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ với định mức 1.000.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số ngày thực tế mà người lao động bị mất việc, tối đa không quá 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020). Dự kiến, số lượng lao động được hỗ trợ là 600.000 người.

Như vậy, theo tính toán của thành phố, tổng kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 khoảng 2.753 tỉ đồng. Nguồn dự phòng ngân sách của thành phố hiện nay khoảng 3.500 tỉ đồng (gồm ngân sách cấp thành phố khoảng 2.964 tỉ đồng; ngân sách cấp quận huyện là 526 tỉ đồng). Từ đầu năm đến nay đã sử dụng khoảng 200 tỉ đồng, ước dự phòng ngân sách thành phố còn khoảng 2.764 tỉ đồng. Như vậy, có thể đảm bảo tương đối với điều kiện chi cao nhất trong việc phòng chống dịch Covid-19 □

# **MỘT SỐ YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRƯỚC, TRONG VÀ SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

## **ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY**

**T**ừ đầu năm 2019, công tác chuẩn bị đại hội đã được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 9-11-2019 về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ đạo ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tập trung triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng việc xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ, đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Vì vậy, để việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban

Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau đại hội cụ thể như sau:

*Thứ nhất, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và chuẩn bị nhân sự trước đại hội*

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra, phải xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Việc xem xét, xử lý phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội (25 ngày đối với cấp cơ sở, 30 ngày đối với cấp trên cơ sở). Đồng thời, nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý việc tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là những nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp

đến tổ chức đại hội đảng, nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp. Qua giải quyết tố cáo, kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp có vi phạm và phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội.

Đối với việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy triệu tập đại hội chỉ xem xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới, đại biểu dự đại hội đảng các cấp nếu đơn khiếu nại gửi đến cấp ủy, ủy ban kiểm tra trước ngày khai mạc đại hội (25 ngày đối với cấp cơ sở, 30 ngày đối với cấp trên cơ sở). Ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; tập trung chỉ đạo các đảng bộ có vấn đề khó khăn, các đảng bộ cơ sở thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Liên quan đến công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra khóa mới, ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới, ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới (kể cả trong và ngoài cấp ủy đương nhiệm); nhận xét, đánh giá đảng viên được đề cử để bầu vào cấp ủy nhưng không phải là đại biểu dự đại hội.

Ủy ban kiểm tra các cấp chuẩn bị đề án nhân sự ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa mới đảm bảo đúng quy trình về công tác cán bộ; đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và số dư theo quy định; báo cáo cấp ủy có thẩm quyền phê duyệt đề án.

Ủy ban kiểm tra cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới; cho ý kiến về số lượng, cơ cấu nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới; trao đổi, góp ý và thống nhất với ban thường vụ cấp ủy hoặc với đảng ủy (đối với đảng ủy cơ sở) về nhân sự chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Ủy ban kiểm tra cấp dưới có trách nhiệm thực hiện 13 biểu báo cáo đính kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12-12-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi ủy ban kiểm tra cấp trên trước khi tiến hành đại hội đảng cấp mình 15 ngày làm việc.

*Thứ hai, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian diễn ra đại hội*

Để giúp cho đoàn chủ tịch, chủ tịch đại hội nắm chắc tình hình đảng viên (đại hội đảng viên) để báo cáo và giúp ban thẩm tra tư cách đại biểu (đại hội đại biểu) tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu theo quy định trong suốt thời gian diễn ra đại hội đạt kết quả tốt, trong quá





*Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (thứ tư, từ trái sang), chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VT.*

trình chuẩn bị đại hội, ủy ban kiểm tra nắm danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình, chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về tư cách đại biểu trước đại hội. Các trường hợp phát hiện đảng viên không đủ tiêu chuẩn dự đại hội đảng viên và đảng viên không đủ tư cách đại biểu đại hội, không đủ tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định thì kịp thời đề xuất với cấp ủy xem xét, quyết định việc chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và điều chỉnh việc bố trí, phân công cán bộ trước khi tiến hành đại hội.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu được đại hội bầu tiến hành báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tại đại hội trước khi tiến hành khai mạc đại hội.

Giám sát việc bầu cử ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm đảm bảo thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng và Quy chế Bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI).

*Thứ ba, một số nhiệm vụ cần thực hiện sau đại hội*

Về thủ tục đề nghị chuẩn y ủy ban kiểm tra khóa mới, ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy khóa mới báo cáo (bằng văn bản) đề nghị cấp ủy cấp trên chuẩn y nhân sự ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa mới. Hồ sơ gồm: tờ trình của cấp ủy đề nghị chuẩn y ủy ban kiểm tra và các chức danh, kèm theo biên bản bầu cử từng nội dung; danh

sách trích ngang các thành viên ủy ban kiểm tra; sơ yếu lý lịch của các thành viên ủy ban kiểm tra (có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ).

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn khiếu nại về bầu cử, ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra lại và báo cáo cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định. Tổng hợp và đề nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xem xét, báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành đại hội và vấn đề liên quan đến kết quả bầu cử. Báo cáo cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên về danh sách đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy để tham mưu, giúp cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra; phân công công tác cho cấp ủy viên và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ; tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho các thành viên ủy ban kiểm tra và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của ủy ban kiểm tra.

Ủy ban kiểm tra các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở định kỳ báo cáo nhanh tiến độ liên quan đến công tác

kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư trước, trong và sau đại hội (gửi Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy); kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội tại đơn vị. Đồng thời, thực hiện báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2017 - 2020.

Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 2-3-2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Công văn số 3077-CV/UBKTTU ngày 11-3-2020 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở tham mưu cấp ủy cùng cấp báo cáo tổng kết và tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của cấp mình và hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện.

Với khối lượng công việc nhiều, trọng trách lớn nên đòi hỏi ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau đại hội cấp mình, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng □

## HƯỚNG DẪN VỀ TRANG TRÍ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

**B**an Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Công văn 8141-CV/BTGTW về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, bên ngoài địa điểm tổ chức đại hội bố trí cờ, panô, áp phích, băng rôn... tại khu trung tâm hành chính, các trục đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh địa điểm tổ chức đại hội. Bên ngoài hội trường thì bố trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội. Ở hành lang hội trường có thể trang trí tranh cổ động hoặc triển lãm ảnh về các hoạt động nổi bật của đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua và trưng bày một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, ngành.

Bên trong hội trường bố trí bố cục sân khấu nhìn từ dưới lên lễ đài gồm: khẩu hiệu phía trên chính giữa hội trường là “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM”. Treo Đảng kỳ và Quốc kỳ về phía bên trái của lễ đài; Đảng kỳ ở bên trái, Quốc kỳ ở bên phải. Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ. Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ. Ảnh Các Mác và V.I.Lênin treo phía bên phải của phòng (Các Mác bên trái, Lênin bên phải).

Về khẩu hiệu hai bên cánh gà trong hội trường thì bên trái là câu “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA

CÁCH MẠNG VIỆT NAM”; khẩu hiệu bên phải có nội dung khẩu hiệu gắn với mục tiêu, quyết tâm thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ đại hội đảng bộ.

Bên dưới chân phòng có thể bố trí một hàng chậu cây cảnh, hoa tươi... Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc đặt lăng hoa, cây cảnh phải phù hợp với không gian của lễ đài, mang tính thẩm mỹ cao.

Bố trí bên trái và bên phải cánh gà sân khấu 2 tấm panô mang nội dung khẩu hiệu hành động hoặc chủ đề của đại hội. Giữa sân khấu là bàn đoàn chủ tịch. Bục phát biểu được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của lễ đài tính từ bên phải sang trái. Bên trái sân khấu bố trí bàn thư ký đại hội. Trước sân khấu có thể bố trí hàng hoa tươi (tùy theo điều kiện từng đơn vị).

Maquette phòng chính đặt phía dưới ảnh Mác và Lênin có nội dung:

ĐẢNG BỘ..... (xuống dòng)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ....  
(xuống dòng)

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (xuống dòng)

... ngày... tháng... năm 2020

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cấp ủy căn cứ hướng dẫn này chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, hiệu quả đúng quy định; tùy điều kiện cụ thể có thể tăng cường cờ phướn, panô cổ động, hình ảnh... để góp phần làm trang trọng cho đại hội □

PV.

## **THĂNG THẮN NHÌN NHẬN CÁC KHUYẾT ĐIỂM**

**VÂN TÂM**

**D**ự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã nêu cụ thể kết quả và hạn chế, yếu kém của từng lĩnh vực. Ở phần lớn thứ nhất là “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh”, có các nội dung về phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, quản lý và phát triển đô thị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Trong phần lớn thứ hai, “Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị”, có các nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng chính quyền, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và công tác vận động nhân dân... Cuối phần đánh giá kết quả thực hiện có nêu rõ nguyên nhân của thành tựu và nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, từ đó rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Trong nội dung đánh giá về hạn chế, yếu kém của từng phần, nhìn chung, chủ yếu nêu các tồn tại mang tính chủ quan, các khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, của hệ thống chính trị thành phố. Chẳng hạn, ở nội dung về quản lý và phát triển đô thị, có 7 kết quả -

có thể coi là 7 thành tựu - thì bên cạnh đó cũng có 7 “hạn chế, yếu kém”, mà gần như chỉ một khuyết điểm là mang tính khách quan (“Cơ sở pháp lý trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng đô thị còn chồng chéo, nhiều bất cập, chưa đồng bộ”, hàm ý các quy định pháp luật về vấn đề này hiện còn chưa hoàn thiện và còn chêngh nhau). Phần hạn chế đều tập trung vào trách nhiệm lãnh đạo, điều hành, như về công tác quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, vai trò định hướng, dẫn dắt của nhà nước đối với thị trường bất động sản, việc cung cấp nước sạch cho người dân, về công tác chống ngập, công tác vệ sinh môi trường, công tác kéo giảm tai nạn giao thông...

Hay ở nội dung về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, dù thời gian qua ở thành phố, “tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững”, “công tác quốc phòng - an ninh có nhiều chuyển biến tích cực”, “đảm bảo tuyệt đối an toàn trong các dịp lễ tết, sự kiện chính trị quan trọng”, “thể trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, thể trận biên phòng toàn dân được củng cố”... nhưng dự thảo Báo cáo chính trị cũng nêu lên những “hạn chế, yếu kém” có tính chất quyết liệt, mạnh dạn với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật.

Đó là: “Công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình vẫn còn có nơi, có lúc chưa sát, có trường hợp bị động. Công tác quản lý nhà nước về báo chí đôi lúc còn chưa đạt hiệu quả, vẫn còn xảy ra tình trạng tin, bài có nội dung tác động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Chưa khai thác hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền, phản bác, đấu tranh vạch mặt số đối tượng chống phá; chưa phát huy hết sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối chính trị. Vai trò điều hành lãnh đạo của một số lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí xử lý thiếu kiên quyết, chế tài chưa đủ sức răn đe. Việc bảo vệ bí mật nhà nước ở nhiều cơ quan, ban, ngành vẫn còn sơ hở, còn xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước. Hoạt động của tội phạm hình sự tuy được kéo giảm về số vụ xảy ra nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Nhiều mô hình và phong trào phòng, chống tội phạm chưa hiệu quả”.

Ở nội dung về công tác xây dựng Đảng, các tồn tại được nêu lên cũng thể hiện rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ thành phố và phản bác các quan điểm sai trái, nhất là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên internet,

mạng xã hội còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa đạt yêu cầu. Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có mặt còn hình thức, chất lượng chưa cao; định hướng dư luận xã hội còn chậm. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý, chỉ đạo báo chí có lúc chưa kịp thời, chưa đồng bộ. Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí có lúc, có nơi chưa hiệu quả, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, hệ thống chính trị thành phố”...

Ở phần nguyên nhân, nguyên nhân của thành tựu có 4 ý chính, trong đó có 2 ý đánh giá về mặt khách quan và 2 ý đánh giá về mặt chủ quan. Về nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, có 5 ý chính, trong đó có 1 ý đánh giá về mặt khách quan, 1 ý đánh giá về mặt chủ quan và 3 ý đan xen giữa khách quan và chủ quan. Trong đó, các đánh giá về nguyên nhân chủ quan được nêu khá đậm, như “mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân chưa được sâu sắc”; “chưa thực hiện tốt tự phê bình, phê bình”; “cơ chế đánh giá, xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chưa rõ, chưa tạo động lực mạnh cho người đứng đầu cấp ủy phát huy cao nhất vai trò và chịu trách nhiệm cao nhất về tình hình của địa phương và đơn vị của mình”...

Qua cách bố cục và nội dung trình bày về phần hạn chế, yếu kém của dự thảo



Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý:

*Thứ nhất*, sự nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, yếu kém là thẳng thắn, trực tiếp, cụ thể. Nếu như ở các kỳ đại hội trước, sau khi nêu tất cả các kết quả, thành tựu, cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị lẫn công tác xây dựng Đảng mới đến phần hạn chế, yếu kém chung của 2 nội dung đó, thì bố cục dự thảo Báo cáo chính trị lần này nêu riêng phần tồn tại ở từng mục. Như vậy, các hạn chế, yếu kém sẽ được nêu cụ thể, “đúng địa chỉ”. Cách thể hiện đó sẽ giúp cho từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị phụ trách các lĩnh vực đó sẽ nhìn ra hạn chế của mình và có thể khắc phục dễ dàng hơn.

*Thứ hai*, sự nhìn nhận các hạn chế, tồn tại là thẳng thắn, mạnh dạn, quyết liệt. Thành tựu của thành phố trong nhiệm kỳ qua là rất rõ nét nhưng không vì vậy mà những người xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị có thể không chỉ rõ các khuyết điểm, yếu kém. Chẳng hạn, ở phần đánh giá về 7 chương trình đột phá, dù nêu rõ các kết quả đạt được nhưng dự thảo cũng nhấn mạnh: “Mức độ hoàn thành của một số chương trình đột phá còn hạn chế”. Hay ở phần bài học kinh nghiệm, có những bài học hàm ý rất rõ các tồn tại cần phải được khắc phục; như ở bài học thứ ba có nội dung “Phải coi liên kết vùng, hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược là yếu tố có ý nghĩa sống còn để đảm bảo sự phát triển

bền vững của thành phố”; ở bài học thứ năm có nội dung “Cần tiếp tục hoàn thiện phương pháp lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của chính quyền cùng cấp và cụ thể hóa cơ chế Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước pháp luật về các quyết định của mình”...

*Thứ ba*, sự nhìn nhận về hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua sẽ đặt ra định hướng cho nhiệm kỳ tới. Đây là một quan điểm tích cực và phát triển, bởi khi đánh giá về mặt tồn tại của nhiệm kỳ trước không nhằm phê phán tập thể hay cá nhân nào mà nhằm vào việc nhìn ra các mặt cần khắc phục, sửa chữa, để thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ mới. Điều này được thể hiện rõ nét trong phần nêu về quan điểm và phương hướng phát triển thành phố. Chẳng hạn, quan điểm thứ nhất nêu: “Đảng bộ thành phố có trách nhiệm lãnh đạo sự phát triển toàn diện của thành phố, chịu trách nhiệm trước nhân dân và trong Đảng về các quyết định của mình (...) Đảng bộ phải lãnh đạo TP.HCM không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”. Điều này tuy không nêu lên khuyết điểm gì cụ thể nhưng đã nhấn mạnh tính trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của Ban Chấp hành và từng cán bộ, đảng viên, với hàm ý rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua đã làm tốt nhưng vẫn cần làm tốt hơn nữa, để đáp ứng được kỳ vọng lớn lao của nhân dân thành phố! □

# MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC VĂN KIẾN, NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

**NGUYỄN THANH HẢI<sup>(\*)</sup>**

**Đ**ể đại hội đảng các cấp (trong bài này tập trung vào đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở) diễn ra đúng quy định, các cấp ủy và các đồng chí được phân công công tác tổ chức đại hội cần nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định của Đảng, của Thành ủy TP.HCM, Ban Tổ chức Thành ủy, như Điều lệ Đảng (Điều 9 đến Điều 20), Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Ban hành Quy chế Bầu cử trong Đảng”, Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 9-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 25-11-2019 về “Cơ cấu cấp ủy cơ sở phường, xã, thị trấn”, Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU ngày 20-1-2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về “Công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025”...

Tuy nhiên, trên thực tế, trong quá trình thực hiện, có một số vấn đề còn hiểu chưa thống nhất nhau hoặc hiểu chưa đúng. Bài viết này xin trao đổi một số nội dung có liên quan.

*1. Chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở có thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố không?*

Mục 2 Điểm 1 Phần II Kế hoạch số 324-KH/TU và Công văn số 6976-CV/

BTCTU ngày 29-11-2019 của Ban Tổ chức Thành ủy có nêu: đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.

*2. Các đồng chí cấp ủy viên tái cử hoặc nhân sự mới dự kiến ứng cử được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 có được ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 không?*

Theo tiêu chuẩn cấp ủy viên được quy định tại Phụ lục 1, Kế hoạch số 324-KH/TU, Công văn số 7375-CV/BTCTU ngày 20-1-2020 về “Hướng dẫn bổ sung cấp ủy và tiêu chuẩn cấp ủy viên”, Công văn số 7778-CV/BTCTU ngày 7-2-2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về “Đánh giá cán bộ theo nhiệm kỳ để hướng dẫn cho cơ sở”.

*3. Có thể bầu 2 đồng chí phó bí thư đảng ủy cơ sở không phải là đảng bộ phường, xã, thị trấn được không?*

Khoản 3, Phụ lục 3 Kế hoạch số 324-KH/TU: “Đảng bộ cơ sở, số lượng cấp ủy viên có từ 5 đến không quá 15 đồng chí. Nơi có 9 cấp ủy viên trở lên bầu ban thường vụ không quá 1/3 số lượng cấp ủy viên, phó bí thư 1 đồng chí (riêng phường, xã, thị trấn không quá 2 đồng chí). Đối

<sup>(\*)</sup> Phó Trưởng phòng Quận - huyện, Sở - ngành, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

với tổ chức cơ sở đảng loại hình cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đồng chí bí thư cấp ủy phải là cấp trưởng hoặc cấp phó của cơ quan, đơn vị”.

*4. Các chức danh nào quy định không là người địa phương?*

Mục 3.5.1 về cơ cấu cấp ủy, Điểm 3.5, Khoản 3, Phần II Kế hoạch số 324-KH/TU quy định: “Thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, tại các quận huyện không là người địa phương<sup>(1)</sup> (phần đầu đầu nhiệm kỳ đạt 2/3, đến cuối nhiệm kỳ đạt 100% quận, huyện); đồng thời, phân đầu thực hiện chủ trương này đối với các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn”.

*5. Cán bộ tái cử đảng công tác đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội còn thời gian công tác dưới 30 tháng sẽ đến tuổi nghỉ hưu có được ứng cử cấp ủy không?*

Nội dung này tùy thuộc vào cán bộ tái cử đảng công tác thuộc khu vực nào. Ví dụ: Cán bộ đang công tác trong hệ thống chính trị thuộc khối quận, huyện, phường, xã, thị trấn thì không được. Nhưng cán bộ đang công tác trong lực lượng vũ trang (không thuộc quận, huyện, phường, xã, thị trấn), các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối, công ty cổ phần có vốn nhà nước không chi phối, các tổ chức đảng hội đoàn nghề nghiệp thì yêu cầu còn tuổi công tác từ 1 năm (12 tháng) trở lên nhưng phải đảm bảo một số yêu cầu kèm theo Phụ lục 2 Kế hoạch số 324-KH/TU.

*6. Có mẫu phiếu đề cử, ứng cử, bầu cử, biên bản bầu cử không?*

Căn cứ vào Quyết định số 244-QĐ/TW, Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 6-10-2014 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế Bầu cử trong Đảng” có hướng dẫn mẫu.

*7. Đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên có được chỉ định không?*

Khoản 4 Điều 11 Điều lệ Đảng quy định: “Việc chỉ định đại biểu chỉ thực hiện đối với tổ chức đảng hoạt động trong điều kiện đặc biệt không thể mở đại hội để bầu cử được, theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương”. Ở Đảng bộ TP.HCM, việc chỉ định đại biểu hầu như không có.

*8. Đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở có thể làm đại hội trừ bị được không?*

Kế hoạch số 324-KH/TU không đề cập nội dung đại hội trừ bị cấp cơ sở, do đó tùy tình hình thực tế của đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở đề tổ chức đại hội trừ bị hay không.

*9. Đồng chí cấp ủy viên chi bộ cơ sở, là thủ trưởng đơn vị, còn tuổi công tác 24 tháng nên không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ tới, xin nghỉ công tác để hưởng chế độ có được không?*

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20-12-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để áp dụng theo hướng là được hưởng chế độ nếu có đủ các điều kiện khác.

10. *Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU có định hướng số lượng đoàn thể chính trị - xã hội tham gia ứng cử cấp ủy không quá 3 đồng chí, vậy ban thường vụ quận ủy, huyện ủy quyết định số lượng là 4 có được không?*

Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU chỉ định hướng cơ cấu cấp ủy, không mang tính bắt buộc, mặt khác cấp ủy cơ sở phường, xã, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý của ban thường vụ quận ủy, huyện ủy nên ban thường vụ quận ủy, huyện ủy có thể quyết định số lượng ứng cử là 4 đồng chí ở khối đoàn thể chính trị - xã hội.

11. *Bầu chức danh bí thư cấp ủy có cần số dư hay không?*

Khoản 1, Điều 16 Quy định 244-QĐ/TW quy định: “Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy có số dư từ 10 đến 15%”.

Khoản 5, Điều 16 Quy định 244-QĐ/TW: “Trường hợp cần bầu lấy số lượng 1 người thì danh sách bầu cử là 2 người; bầu lấy số lượng 2 người thì danh sách bầu cử là 3 người; bầu lấy số lượng từ 3 người trở lên thì danh sách bầu cử tối đa không quá 1/3 số lượng cần bầu”.

Tuy nhiên, Mục 6 Hướng dẫn số 04-HD/TW quy định: “Trường hợp bầu lấy số lượng 1 người thì danh sách bầu cử tối đa là 2 người; trong đó cấp ủy triệu tập đại

hội (hội nghị) chỉ nên lựa chọn giới thiệu 1 người. Khi cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử 1 người và tại đại hội (hội nghị) không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua danh sách bầu cử. Trong trường hợp danh sách do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 2 người thì đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) về người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội (hội nghị) để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa 2 người”.

Trong trường hợp, nếu danh sách ứng cử lúc này là 3 đồng chí, khi lấy ý kiến đại hội (hội nghị) để thống nhất danh sách bầu cử là 2 đồng chí, vậy có lấy ý kiến đại hội (hội nghị) đối với nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị, nếu không thì chỉ lấy ý kiến đối với 2 đồng chí được đại hội (hội nghị) giới thiệu thêm.

12. *Căn cứ thông báo phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên là 8 đồng chí; đại hội thống nhất biểu quyết 2 đại biểu dự khuyết; danh sách bầu có 10 đồng chí. Kết quả bầu có 2 đồng chí có số phiếu thấp (tính từ trên xuống) nhưng trên 50% số phiếu bầu cử, như vậy có cần xin ý kiến biểu quyết của đại hội để 2 đồng chí làm đại biểu dự khuyết không?*

Điều 20 của Quy chế Bầu cử trong Đảng quy định: “Khi bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, danh sách bầu cử đại biểu chính thức và dự khuyết được lập chung một danh sách; bầu đại biểu chính thức trước, số còn lại bầu đại biểu

dự khuyết. Trường hợp bầu đại biểu chính thức đã đủ số lượng mà vẫn còn một số đại biểu có số phiếu được bầu nhiều hơn một nửa so với số đại biểu (đảng viên) được triệu tập thì đại biểu dự khuyết được lấy trong số các đại biểu đó theo kết quả bầu từ cao xuống thấp. Nếu còn thiếu đại biểu dự khuyết theo quy định, có bầu tiếp hay không bầu tiếp do đại hội quyết định”. Như vậy với tình huống trên thì không cần xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

*13. Đại hội có mời ban thường vụ cấp trên và thành viên ban chỉ đạo đại hội đến dự; đại hội đang diễn ra nhưng có tình huống phát sinh không theo kịch bản, thì đoàn chủ tịch phải xử lý như thế nào? Xin ý kiến ai?*

Trước hết, đoàn chủ tịch phải bình tĩnh, phân tích tình huống phát sinh có trong quy định nào không để có giải pháp xử lý phù hợp theo hướng:

- Những nội dung đã có trong quy định thì áp dụng theo quy định.

- Trường hợp chưa có quy định thì người có chức vụ cao nhất trong đoàn chủ tịch xin ý kiến đồng chí lãnh đạo trong ban chỉ đạo đại hội cấp trên (chuyên viên dự đại hội nắm tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo).

- Xin ý kiến đại hội biểu quyết theo hướng thiếu số phục tùng đa số (các nội dung biểu quyết không được trái với Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên).

*14. Trong đại hội có bước lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy (từ đảng bộ cơ sở*

*trở lên), đảng viên dự bị có được quyền giới thiệu hay không?*

Điều 3 Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên dự bị không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng”. Như vậy, đảng viên dự bị có quyền đề cử (việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư cấp ủy cũng là một hình thức đề cử).

*15. Nhân sự ứng cử đảm bảo yêu cầu nhưng do đại hội không tín nhiệm 1 đồng chí (dự kiến bầu vào ban thường vụ). Như vậy, trường hợp bầu cấp ủy lần đầu thiếu cấp ủy có được bầu bổ sung lần hai không? Phiếu bầu thể hiện như thế nào?*

Trong trường hợp này, đoàn chủ tịch nên xin ý kiến của đồng chí lãnh đạo trong tổ công tác chỉ đạo đại hội của Thành ủy. Tinh thần chung là đại hội sẽ không bầu bổ sung, việc thiếu cấp ủy sẽ bổ sung sau đại hội.

Trường hợp đại hội yêu cầu bầu bổ sung cấp ủy thì phiếu bầu được ghi là phiếu bầu bổ sung cấp ủy (lần 2); nhân sự ứng cử được lấy từ các đồng chí không trùng cử lần 1, tên xếp theo thứ tự A, B, C. Số dư được tính theo quy định của Quy chế Bầu cử trong Đảng.

*16. Trường hợp số phiếu phát ra, số phiếu thu vào công bố trước đại hội là bằng nhau, nhưng sau khi kiểm phiếu lại báo cáo số khác thì xử lý như thế nào?*

Thông nhất là hủy kết quả, bầu lại

-----  
<sup>(1)</sup> Khái niệm “người địa phương” được thực hiện theo Khoản 3 Điều 3 Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về “Luân chuyển cán bộ”.



# ĐOÀN TÀU KHÔNG SỐ, MỘT CÁCH ĐÁNH DU KÍCH TRÊN BIỂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

**TS. NGUYỄN VĂN KHOAN**

**T**háng 12-1964, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được công nhận là ngày thành lập lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam mở tiệc chiêu đãi long trọng Đoàn cán bộ quân sự Liên Xô do Đại tướng Pavel Batov - anh hùng Liên Xô, Tổng tham mưu trưởng Khối Quân sự xã hội chủ nghĩa Warszawa, làm trưởng đoàn. Sau nghi lễ ở hội trường tiệc lớn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng... mời đồng chí Pavel Batov và khách danh dự là Chủ tịch Hồ Chí Minh vào một phòng nhỏ...

Bác Hồ nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Nga với đồng chí Pavel Batov. Các đồng chí Việt Nam trao đổi với Trung tướng V. Shevehenko (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Xô viết) qua phiên dịch... Uống nước, ăn bánh, trò chuyện được một lúc thì Bác đứng dậy, ra ngoài... Mãi không thấy Bác quay trở lại, đồng chí Batov nói: “Ông già lãnh tụ du kích đi rồi”. “Ông già lãnh tụ du kích”, danh hiệu giản dị ấy, Đại tướng Batov không đặt cho ai nữa ngoài Hồ Chí Minh. Điều đó chứng tỏ trong quan hệ quốc tế, trong lịch sử chiến tranh cận, hiện đại, tuy còn có ai đó nữa nhưng công luận đều tôn vinh “Bác Hồ là chiến sĩ, là lãnh tụ du kích”. Vì sao vậy?

Từ một người dân của một nước nhỏ, từng bị các nước lớn xâm lược, đô hộ, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành học lịch sử dân tộc đã biết những cách đánh truyền thống của nhân dân Việt. Các trận đánh chiến thuyền trên sông Bạch Đằng, phục kích ở Chi Lăng, diệt địch ở Đầm Mực - Ngọc Hồi, Đống Đa đã in sâu đậm nét trong tâm khảm người dân Việt... Ra đi tìm cách cứu nước, Nguyễn Tất Thành đồng thời phải tìm cách đuổi quân xâm lược bằng cách nào, chính trị, quân sự... bằng cách chiến đấu vũ trang nào cần thiết, phù hợp, để giành thắng lợi...

Sống ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận với cách đánh địch của nhân dân Ba Lan, Đức, Pháp, Nam Tư, của nhân dân Nga trong nội chiến những năm 1918 - 1920 tiêu diệt được quân Bạch Vệ qua những trận đánh, cách đánh của các chỉ huy quân đội, dân quân, nông dân như Tsapaev...

Ở Trung Quốc vào những năm 1925 - 1927 Nguyễn Ái Quốc - Lý Thụy đã trực tiếp khảo sát về phong trào nông dân ở Quảng Đông, đã đề cập vai trò của các đội tự vệ công nhân, tự vệ nông dân, đội “huơng dũng”, những hình thức tổ chức tiên thân của đội du kích.

Trở lại Liên Xô, năm 1927 trong một lớp học của những người cộng sản Đức tại Moskva, Nguyễn Ái Quốc đã được mời đến giảng bài “Chiến tranh du kích”. Trong

bài giảng này, Nguyễn Ái Quốc đã so sánh cách đánh giặc của nhân dân vùng Balkan, Romania, Ba Lan, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Trung Quốc, Việt Nam... với thực tiễn phong trào nông dân ở Quảng Đông - Trung Quốc năm 1926 cuối cùng đi đến kết luận rằng: 1. Nếu không được đa số nhân dân (nông dân) ủng hộ tích cực, cách mạng vô sản không thể thắng lợi. 2. Phong trào cách mạng trong một nước mà nông dân chiếm đa số nhất thiết phải áp dụng những hoạt động quân sự của những toán du kích nông dân”.

Khi Nhật xâm lược Trung Quốc, từ Liên Xô trở về châu Á, Nguyễn Ái Quốc đã theo dõi cuộc chiến đấu của nhân dân Trung Quốc đã viết một số “thư từ Trung Quốc” gửi về đăng báo ở Việt Nam. Trong những “thư” ấy, Nguyễn Ái Quốc đã giới thiệu những trận “đánh thắng giặc của nhân dân Trung Quốc chủ yếu bằng mưu mẹo và sự bất ngờ”, “làm cho quân Nhật đau đầu mà không tìm thấy du kích ở đâu”. Cuối cùng, Nguyễn Ái Quốc kết luận - một kết luận có tầm vóc ý nghĩa rất to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX: “Du kích là cách đánh giặc của các dân tộc bị áp bức chống đế quốc”... Thực tiễn ở Nam Tư, Ba Lan, ở Liên Xô... trong Thế chiến II, cũng như trong phong trào dân tộc các nước châu Phi, Mỹ Latin đã chứng minh luận điểm này của Nguyễn Ái Quốc là hoàn toàn chính xác.

Trở về Việt Nam vào năm 1941, từ năm 1942, Hồ Chí Minh viết các tác phẩm *Bài ca du kích*, *Chiến thuật du kích*, *Phép dùng binh của ông Tôn Tử*, *Binh pháp*

*Tôn Tử* (với nhiều bài khác nhau), *Kinh nghiệm du kích Tàu*, *Kinh nghiệm du kích Pháp*... Khi nhân dân ta bị buộc phải cầm súng kháng chiến, phong trào chiến tranh du kích ở các vùng Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ phát triển mạnh, Bác đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng ra “khẩu hiệu về du kích chiến tranh” xác định: “Du kích chiến tranh là căn bản”. Trong thư gửi Hội nghị Dân quân toàn quốc lần thứ 2, tháng 4-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra 7 điểm để “dân quân du kích thực hiện”, “lấy dân quân du kích làm nền tảng”, “phối hợp chặt chẽ với Vệ quốc quân”, “chiến thuật du kích là phải luôn giữ quyền chủ động, phải tìm địch mà đánh, phải tự cấp, tự túc”...

Năm 1947, Người còn có “thư khen ngợi hai cụ già du kích Kiến An”, “thơ tặng ba lão du kích ở Cao Bằng”; năm 1948, Người viết “thư gửi lão du kích Đỗ Như Thìn, làng Tuấn Kiệt, phủ Bình Giang”, “thư gửi Trung đội du kích Kim Thành”, “thư gửi đội lão du kích huyện Yên Dũng, Bắc Giang”; năm 1949, Người viết “thư gửi chiến sĩ du kích Hồng Sinh, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An”, “thư gửi báo Quân du kích”... Điều đó chứng tỏ Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng cách đánh du kích và luôn theo dõi kết quả thực tế của cách đánh này.

Năm 1950, Bác dịch *Tinh ủy bí mật*, sách của Liên Xô, ra tiếng Việt - thực chất là Bác biên soạn lại theo nội dung sách cho phù hợp với người đọc là nhân dân, là dân quân, là du kích Việt Nam.

Khi tổng kết rằng “Du kích là cách đánh giặc của các dân tộc bị áp bức chống

đế quốc”, chúng ta nên hiểu là lời dạy ấy không chỉ gói gọn ở cấp chiến thuật, chiến dịch mà là ở chiến lược, là đường lối. Càng không phải chỉ thực hiện trên bộ, với lực quân mà còn là cách đánh giặc ở trên không, trên biển, “đánh cả vào lòng người” khi làm địch vận, ngoại giao nhân dân.

Đoàn tàu không số trên con đường vận tải biển mang tên Đường Hồ Chí Minh trên biển, thực sự là một đơn vị đã chấp hành, đã thực hiện đầy đủ lời dạy của “Ông già lãnh tụ du kích Hồ Chí Minh”. Các chiến sĩ tham gia đoàn tàu là những người con ưu tú của nhân dân, từ nhiều miền, địa phương khác nhau, yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc cao độ, dám “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, mà mỗi chuyến ra khơi của cán bộ chiến sĩ mỗi tàu thật xứng đáng đã là anh hùng. Quân số gồm hơn 30 tỉnh thành từ Bắc đến Nam “trên rừng dưới biển” của Đoàn tàu không số nói lên tính chất, tinh thần của chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn dân - yếu tố đầu tiên bảo đảm thắng lợi cho lối đánh du kích - thực hiện cụ thể trong Đoàn tàu không số. Với lối đánh “bí mật, bất ngờ, táo bạo”, “biết địch nhưng không trực tiếp diệt địch, mà tránh địch để làm nhiệm vụ đánh lại địch”, “lai vô ảnh, khứ vô tung” - đi không ai biết, về không ai hay - như lời Bác dặn Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944, cán bộ chiến sĩ Đoàn tàu không số không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Tổ quốc một cách rất vẻ vang, lập chiến công lừng lẫy, tuyệt vời, bằng một lối đánh du kích tàng hình, làm đau đầu đối phương trong phát hiện, tìm kiếm, ngăn

cản... mà còn nêu cao một minh chứng về tư tưởng chiến tranh toàn dân, về lối đánh du kích tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

Chỉ dưới ánh sáng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, trong đó có “tư tưởng” về chiến tranh du kích Hồ Chí Minh ở Việt Nam, mà quân dân ta đã lập nên một chiến công lịch sử, đời đời vang vọng trên con đường vận tải biển Hồ Chí Minh, trên non sông gấm vóc Việt Nam.

Chính với đường lối, chiến lược, chiến thuật chiến tranh du kích Hồ Chí Minh, mà “Đoàn tàu không số” của đường Hồ Chí Minh trên biển đã tập hợp được lòng yêu nước truyền thống mãnh liệt lâu đời của con dân đất Việt dám xả thân vì Nước, vì Dân... Lối đánh du kích Hồ Chí Minh giúp những cán bộ lãnh đạo, thuyền trưởng, thủy thủ của Đoàn tàu không số phát huy trí tuệ, sáng tạo ra những cách đi, tránh địch bằng thay đổi màu sắc tàu, thay đổi ký hiệu tàu, lừa được địch, tổ chức cách vào bến, giao hàng, bảo vệ hàng, đánh trả địch...

Những bài học, kinh nghiệm được trả bằng xương máu của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số là tài sản vô giá của nhân dân ta, quân đội ta, dân tộc ta và có khả năng là của chung của bạn bè quốc tế.

Ngày nay, trong xây dựng hòa bình, chúng ta không thể không thường xuyên ôn, học lại những bài học ấy, đối với một miền biển dài mấy ngàn ki lô mét trước sự dòm ngó, tranh chấp biển Đông của nhiều đối tượng... Đồng thời, qua những bài học ấy, nhân dân ta, quân đội ta cũng phải chuẩn bị những bước đi, những tổ chức phù hợp với tình hình... □

## THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19<sup>(\*)</sup>

Tại phiên họp ngày 20-3-2020, sau khi nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Báo cáo số 1354-BC/BCSDCP, ngày 19-3-2020) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đang bùng phát mạnh ở nhiều nước, khu vực, tác động sâu, rộng tới sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân ở nhiều quốc gia.

Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, đoàn thể... và các địa phương đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải

nhanh, minh bạch, đầy đủ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật. Nhân dân ta đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Nhờ có sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng, chúng ta đã, đang kiểm chế và kiểm soát được dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân đồng tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch cũng có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chưa được nhuần nhuyễn; một số nơi chưa thực sự quyết liệt, công tác thông tin, tuyên truyền ở một số thời điểm, địa bàn định hướng chưa rõ, hiệu quả chưa cao. Nhưng với tinh thần cả nước tập trung phòng, chống dịch, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh nên nước ta đã không để dịch bệnh lan rộng.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để

<sup>(\*)</sup> Trích Thông báo số 172-TB/TW ngày 21-3-2020 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Kết quả thời gian qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm, với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chúng ta tin rằng dịch bệnh sẽ được ngăn chặn, sớm ổn định và phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu:

2.1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.2. Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền

địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.3. Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch. Có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch. Các địa phương có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch.

2.4. Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.

2.5. Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch; phối hợp với các nước hỗ trợ kịp thời người Việt Nam ở nước ngoài.

2.6. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp  
*(Xem tiếp trang 32)*



# CÔNG TÁC DÂN VẬN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7

**NGUYỄN NGỌC SAN HÀ**

Với chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan thực hiện “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, tòa án nhân dân các cấp cần vận dụng phương thức dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện công tác hòa giải đối với những vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại... để nâng cao chất lượng hòa giải, nhằm giảm số lượng vụ án phải đưa ra xét xử, hạn chế tối đa những mâu thuẫn, căng thẳng giữa các chủ thể tranh chấp. Với vai trò là người trung gian, người điều đình, người làm trọng tài, thẩm phán phải luôn biết chủ động, kiên nhẫn trong vai trò trung gian, phải là người trực tiếp giải thích cho đương sự, cho người dân những quy định của Nhà nước, của pháp luật và hướng dẫn họ làm theo trên tinh thần thật sự dân chủ để tìm ra những giải pháp tối ưu.

Khi giải quyết các vụ án dân sự, việc có hòa giải thành được hay không phụ thuộc phần lớn vào công tác dân vận của thẩm phán, thư ký tòa án... Đó là phải luôn xác định các phương án hòa giải, thực hiện phương thức “dân vận khéo” thể hiện từ việc bố trí phòng hòa giải, sắp xếp chỗ ngồi các bên đương sự, các nội dung cần trao đổi, các nội dung yêu cầu đương sự trình bày. Tránh tình trạng để người dân có ý kiến cho rằng thẩm phán, thư ký không công tâm, không khách quan, thiếu dân chủ khi hòa giải hay xét xử vụ án. Thẩm phán cũng phải biết chọn thời điểm tiến hành hòa giải theo từng loại vụ án và cần có sự

tính toán kỹ lưỡng các phương án nhằm đảm bảo sự thành công của phiên hòa giải hay phiên tòa.

Muốn làm tốt công tác dân vận, thẩm phán, thư ký, là người tiên hành tố tụng trong vụ án, cũng cần phải tìm hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và cả những bức xúc của các đương sự để có phương thức giải quyết vụ án. Đồng thời phải biết cách chia sẻ, động viên và cảm thông đối với những bức xúc của đương sự, tạo điều kiện để đương sự phát huy quyền làm chủ của mình để từ đó, đương sự và công dân khi đến tòa sẽ có được niềm tin vào tòa án, nơi mang lại công lý, công bằng cho xã hội.

Trong xét xử các vụ án hình sự, công tác dân vận cũng rất cần thiết, vì nó giúp hội đồng xét xử tìm ra sự thật khách quan của vụ án thông qua quá trình vận động các bị cáo và người tham gia tố tụng khai trung thực những tình tiết của vụ án. Đồng thời, việc giáo dục, thuyết phục các bị cáo tại phiên tòa cũng góp phần hạn chế phát sinh tội phạm, giáo dục người dân thực hiện đúng các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác dân vận trong quá trình xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa nhằm đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xác định tầm quan trọng của công

tác dân vận, Chi bộ Tòa án nhân dân quận 7 trong thời gian qua đã xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với chủ đề “Nâng cao tỉ lệ hài lòng của người dân, nâng cao tỉ lệ hòa giải thành trong công tác xét xử, kéo giảm tỉ lệ đơn thư khiếu nại”. Tổng kết sau 7 năm thực hiện (2013 - 2019), Tòa án nhân dân quận 7 xác định đây cách làm hiệu quả trong việc hoàn thành chỉ tiêu công tác chuyên môn.

Do đặc điểm tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự trên địa bàn ngày càng gia tăng, tính chất ngày một phức tạp, hàng năm, Tòa án nhân dân quận 7 giải quyết trung bình gần 2.000 vụ án các loại, trong đó, phần lớn là các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh - thương mại. Những năm trước đây, tỉ lệ giải quyết các vụ án chưa có sự đột biến trong thực hiện chỉ tiêu thi đua đề ra; tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự còn nhiều; thủ tục hành chính, tư pháp chưa được đổi mới, người dân phải đi lại nhiều lần để giải quyết đơn kiện, tỉ lệ khiếu nại đối với các quyết định của Tòa án có xu hướng tăng, kéo theo còn có hiện tượng án tồn đọng hoặc giải quyết kéo dài... Trong giai đoạn 2009 - 2013, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo là 184 đơn trên tổng số 6.917 vụ, việc các loại phải thụ lý giải quyết.

Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, lãnh đạo Tòa án nhân dân quận 7 xác định, để giải quyết dứt điểm các vụ án, trước hết phải nâng cao chất lượng xét xử, đồng thời vận dụng tốt tinh thần cải cách tư pháp tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị là “Khuyến khích việc giải quyết một

số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó”. Do đó, năm 2013, đơn vị đã mạnh dạn chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và làm nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Đây là một sáng kiến trong cải tiến lề lối làm việc, mang lại hiệu quả nên được lãnh đạo Tòa án nhân dân TP.HCM, lãnh đạo Quận ủy quận 7 rất quan tâm, đánh giá cao và được UBND thành phố lựa chọn báo cáo điển hình.

Mô hình “Dân vận khéo” được đơn vị triển khai tập trung vào các mục tiêu:

*Thứ nhất, nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến làm việc tại Tòa án nhân dân quận 7.*

Mục tiêu này nhằm xây dựng niềm tin của người dân vào các cơ quan pháp luật nói chung và tòa án nói riêng, cán bộ công chức của đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết các vụ, việc được giao đúng quy định của pháp luật, giảm thiểu tối đa các vụ án kháng cáo, kháng nghị lên tòa án cấp trên. Thái độ tiếp xúc, ứng xử với nhân dân phải tuân thủ nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tòa án, nhiệt tình, trách nhiệm giải quyết nhanh chóng các yêu cầu, không gây phiền nhiễu cho nhân dân, thực hiện đúng nguyên tắc “Đúng hạn, đúng hẹn, tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân”. Đơn vị đã triển khai “hộp thư góp ý” bằng cách đặt hòm thư trước phòng xét xử để tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân. Định kỳ mỗi đầu tháng, Chi bộ phân công



*Cán bộ Tòa án nhân dân quận 7 thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn. Ảnh: SH.*

cho 1 chi ủy viên phụ trách sẽ mở hòm thư, kiểm tra thông tin và báo cáo trước Chi bộ, từ đó chấn chỉnh những mặt hạn chế của cán bộ, công chức, đảng viên.

*Thứ hai, nâng cao tỉ lệ hòa giải thành trong việc giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hôn nhân gia đình theo quy định của pháp luật.*

Mục tiêu này đẩy mạnh việc đưa tỉ lệ hòa giải thành trong quá trình giải quyết các vụ việc vào trong chỉ tiêu thi đua của đơn vị để giải quyết dứt điểm các tranh chấp, giảm thiểu tối đa những bức xúc, khiếu kiện kéo dài, giữ vững sự ổn định an ninh, chính trị tại địa phương. Biện pháp thực hiện là yêu cầu cán bộ, công chức, thẩm phán Tòa án nhân dân quận 7 phải có thái độ tận tâm, tận lực, trách nhiệm với công việc được giao, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân để kiên trì hòa giải, nâng cao tỉ lệ hòa giải thành trong các vụ án được phân công giải quyết. Trong đó có việc đánh giá mức độ hoàn thành của từng công chức,

đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đây cũng là một trong những tiêu chí, thước đo đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng thẩm phán khi thực hiện công vụ. Nhờ đó, đơn vị đã nâng cao tỉ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án (tỉ lệ hòa giải thành năm 2017 là 55,47%, năm 2018 là 65%, năm 2019 là 80%).

*Thứ ba, kéo giảm số lượng đơn thư khiếu nại.*

Sở dĩ tình trạng đơn thư khiếu nại của người dân không giảm, một phần là do họ chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật, bên cạnh đó, một phần là do cán bộ chưa làm hết trách nhiệm trong thực thi công vụ, khi giải quyết công việc của dân. Do đó, đơn vị đưa ra chỉ tiêu thi đua kéo giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo và gắn vào việc bình xét thi đua qua mỗi đợt thi đua, nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức khi giải quyết trong từng vụ việc, nhất là đội ngũ thẩm phán. Từ năm 2014 đến hết tháng 2-2020, đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng 172 đơn khiếu nại, tố cáo trên tổng số án đã thụ lý là 9.973 vụ, việc; đã giải quyết 169 đơn, đạt 98,3%. So với giai đoạn 2009 - 2013, đã giảm 12 đơn trong khi số hồ sơ phải giải quyết tăng 3.056 vụ việc, qua đó cho thấy công tác tiếp dân, hướng dẫn, giải thích về pháp luật của cán bộ, công chức được nâng cao và ngày càng có hiệu quả.

Sau 6 năm triển khai và thực hiện, mô hình “Dân vận khéo” tại Tòa án quận 7 đã phát huy hiệu quả. Trong nhiều năm, đơn vị giải quyết luôn đạt tỉ lệ trên 85% các vụ án đã thụ lý, không có án oan sai, án quá hạn xét xử theo luật định (số vụ đã giải quyết trên tổng số thụ lý theo các năm: năm 2017 là 1.785/2.048 vụ, tỉ lệ giải quyết 87,2%; năm 2018 là 2.050/2.261 vụ, đạt 90,62%; năm 2019 là 1.632/1.845 vụ, đạt 88,46%).

Từ những kết quả đạt được, đơn vị đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015, năm 2018; Cờ thi đua Tòa án nhân dân Tối cao năm 2019; Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy về thành tích thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018 của chi bộ; Chi bộ được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Cờ cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018)... □

## **THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ...** *(Tiếp theo trang 28)*

hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

2.7. Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao của ASEAN. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, thường xuyên để các nước hiểu được chủ trương, chính sách của ta trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.

2.8. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các nội dung chỉ đạo trong Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 14-3-2020 về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở.

3. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, MTTQ Việt Nam

và các đoàn thể, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương nêu trên. Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thường xuyên hướng dẫn và tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị.

Thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến đấu chống đại dịch đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, hài lòng với những kết quả đã làm được, cần phải tiếp tục thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn và dập tắt dịch bệnh. Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, Bộ Chính trị kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa. Việt Nam ta nhất định chiến thắng đại dịch Covid-19 □



## Đảng bộ phường 1 quận 4

# THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN

**NGUYỄN VÕ**

*Đảng bộ phường 1 quận 4 có 7 chi bộ (gồm 3 chi bộ khu phố, 1 chi bộ trường học, 2 chi bộ lực lượng vũ trang và 1 chi bộ doanh nghiệp) với 197 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.*

**Đ**ảng ủy phường đã tiếp tục đổi mới về nội dung hình thức hoạt động với nhiều giải pháp phù hợp và kịp thời với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, chất lượng các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến và mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Thông qua các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo phường với đoàn viên, hội viên, các buổi tiếp xúc cử tri, hầu hết các kiến nghị chính đáng của nhân dân đã được các cơ quan chức năng trả lời và giải quyết thỏa đáng, không để phát sinh tình trạng khiếu nại đông người gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Thời gian qua, dự án Công viên cù lao Nguyễn Kiệu là một vụ việc nổi cộm. Đảng ủy phường đã phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Cường chế quận 4 và các đoàn thể phường vận động được 99/102 trường hợp nhận tiền bổ sung để di dời, tháo dỡ và bàn giao mặt bằng. Đảng ủy phường cũng phối hợp với Công an quận 4 và các đoàn thể cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận tiến

hành tháo dỡ 54/54 trường hợp lấn chiếm mặt bằng để che chòi ở và rào chắn tất cả các mặt bằng trống đã bằng giao với diện tích trên 8.500 m<sup>2</sup>, xây dựng một công viên với diện tích 2.728 m<sup>2</sup>. Trong quá trình thực hiện việc tháo dỡ, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và cán bộ UBND chia 3 tổ công tác tiếp xúc, vận động các hộ tự giác di dời, ghi nhận và hỗ trợ một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã chấp hành nhưng không có phương tiện, kinh phí vận chuyển...

Về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững nhiệm kỳ 2016 - 2020, phường triển khai thực hiện giải pháp “3 năm, 3 giúp”. “3 năm” là năm được hoàn cảnh sống của từng hộ nghèo, năm được thu nhập của từng người trong hộ, năm được nhu cầu hợp pháp chính đáng của họ từ đó triển khai “3 giúp”, là giúp vốn để làm ăn, giúp giới thiệu học nghề, tìm việc làm phù hợp với sức khỏe, điều kiện làm việc của người nghèo giúp kinh nghiệm sản xuất kinh doanh hay kinh nghiệm nuôi dạy giáo dục con cái. Theo tiêu chí mới của thành phố, giai đoạn 2019 - 2020, qua khảo sát, bình nghị công khai đầu năm 2019, phường



có 17 hộ nghèo, tỉ lệ 0,56%; 46 hộ cận nghèo, tỉ lệ 1,51% so với tổng số hộ dân trên địa bàn. Bằng nhiều giải pháp, đến cuối năm 2019, phường còn 8 hộ nghèo, tỉ lệ 0,26%; hộ cận nghèo còn 18 hộ, tỉ lệ 0,59%. Trong số này, việc thực hiện giảm nghèo có nhiều khó khăn do một số hộ có nhiều người già, trẻ em hoặc hộ có thành viên có trình độ học vấn thấp, người làm các công việc tự do, thiếu ổn định. Đối với các hộ nghèo không có khả năng tăng thu nhập, không có khả năng lao động, neo đơn, bệnh tật, phường tập trung vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo với hình thức “1 + 1”, 1 người nhận chăm lo cho 1 người, 1 hộ nhận hỗ trợ cho 1 hộ, phát động phong trào “Doanh nghiệp đồng hành cùng người nghèo”... nhằm tạo điều kiện cho các hộ này luôn có thu nhập trên tiêu chí nghèo.

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường 1 đã xây dựng khu phố 1 và khu phố 2 là khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời và khu phố 3 không có tội phạm ẩn náu theo quy định của Bộ Công an. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phạm pháp hình sự trên địa bàn phường xảy ra 39 vụ, giảm 16 vụ, điều tra khám phá án 27/39 vụ, tỉ lệ 69,23%; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên thăm hỏi, giáo dục 14 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Trong 5 năm qua, phường đã đăng ký

thực hiện 86 công trình; qua đó, Đảng ủy phường đã kịp thời khen thưởng 32 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu. Chẳng hạn, ở khu phố 3, thời gian qua, chi bộ đạt triển khai và vận động đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện mô hình “Chung cư an toàn”, phối hợp với công an khu vực phụ trách khu phố 3 chuyển hóa tình hình trộm cướp tại chung cư Tôn Thất Thuyết; đã vận động nhân dân trang bị 8 camera với tổng trị giá trên 28 triệu đồng. Hay với mô hình “Camera an ninh”, chi bộ vận động nhân dân ở 3 tổ dân phố 20, 21, 22 đóng góp gần 527 triệu đồng (bình quân mỗi hộ đóng từ 900.000 đến 1 triệu đồng), nhờ đó đã lắp đặt được 150 mắt camera an ninh. Còn mô hình “Học bổng trao tay”, chi bộ và các đoàn thể vận động các mạnh thường quân 10 suất quà (trị giá 10 triệu đồng), giúp đỡ học sinh, sinh viên khó khăn và thực hiện trao quà vào dịp ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ XI, triển khai chương trình phát triển hệ thống giao thông và giảm ngập nước trên địa bàn quận giai đoạn 2015 - 2020, phường đã được đầu tư kinh phí sửa chữa nâng cấp 8 tuyến hẻm; phối hợp quận tiến hành đo đạc, kiểm đếm, trao thông báo thu hồi đất, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng cho 269 trường hợp thuộc dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, công viên cây xanh ven bờ Kênh Tẻ kết hợp giải tỏa nhà ven và trên kênh rạch tại địa bàn phường; tiến hành thu hồi đất công đang cho thuê để làm điểm sinh hoạt khu phố, làm công viên gắn dụng cụ thể dục thể thao.

MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều mô hình giải pháp nhằm thiết thực chăm lo cho nhân dân. Trong 5 năm qua, MTTQ phường đã vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo đạt 1,04 tỉ đồng; hỗ trợ xây sửa chữa 20 căn nhà tình thương trị giá hơn 947 triệu đồng; trao tặng 42 suất học bổng và 25 xe đạp, tổng trị giá 140 triệu đồng cho các em thuộc diện hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn. Công đoàn phường tăng cường giáo dục ý thức kỷ luật lao động trong cán bộ công chức cơ quan, phát động và thực hiện nhiều mô hình sáng kiến nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, rút ngắn thời gian đi lại của người dân; trong đó mô hình giải quyết liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng” đã giúp người dân chỉ cần nộp hồ sơ 1 lần, đến ngày hẹn nhận lại đầy đủ kết quả, không mất thời gian đi lại nhiều lần, nhiều nơi, nộp nhiều loại hồ sơ. Đoàn phường duy trì nâng chất các câu lạc bộ, đội nhóm như Câu lạc bộ Văn nghệ, Câu lạc bộ Kỹ năng, mô hình “Cùng em học tập”..., tạo được dấu ấn xã hội, góp phần mở rộng tập hợp rộng rãi thanh thiếu nhi tham gia. Thời gian qua, Đoàn phường đã phát triển được 104 đoàn viên, 683 hội viên; giới thiệu bồi dưỡng 14 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng; phát triển 3 chi đoàn và 6 chi hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phường triển khai thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập - lao động sáng tạo - xây dựng gia đình hạnh phúc”; qua đó, nhiều hoạt

động được phối hợp thực hiện như công tác vận động nhân dân chấp hành di dời, trao trả mặt bằng xây dựng Công viên cù lao Nguyễn Kiệu, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung nâng cấp và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Dưỡng sinh, Câu lạc bộ Phụ nữ chung cư, Câu lạc bộ Tiếng Anh, qua đó thu hút nhiều lực lượng đến với tổ chức hội; phát triển 464 hội viên. Hội Cựu chiến binh phường thực hiện mô hình “Liên kết 2 chi - vì thế hệ trẻ” giữa Hội Cựu chiến binh với Đoàn Thanh niên và chi hội, chi đoàn khu phố. Hội Chữ thập đỏ xây dựng 1 đội thanh niên xung kích gồm 70 đội viên, 1 đội hiến máu dự bị gồm 70 thành viên, 2 chốt sơ cứu... Hội Khuyến học phường thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, vận động lấy sức dân chăm lo cho dân; đã hỗ trợ học phí, tập vở trị giá trên 170 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 7 chi hội khuyến học, 2 dòng họ học tập, 4 đơn vị học tập, 1 câu lạc bộ gia đình hiếu học (với 14 gia đình thành viên), 1 khu dân cư khuyến học (khu phố 3), thành lập 1 câu lạc bộ sinh viên khuyến học, khuyến tài...

Công tác vận động nhân dân ở Đảng bộ phường 1 đã có ý nghĩa quan trọng vào việc phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể, giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tạo được lòng tin trong nhân dân, từ đó huy động sức dân tham gia tốt các phong trào của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân □

## CÓ ĐỒNG CHÍ TRƯỚC LÚC HI SINH VẪN GỬI LẠI 6 ĐỒNG ĐẢNG PHÍ...

**BÙI HIỂN**

**Đ**ại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn 235, Cục Hậu cần Miền được thành lập sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Nhiệm vụ của đơn vị lúc đó là vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược cho các Công trường 5, 7, 9 (phiên hiệu của các Sư đoàn 5, 7, 9), Q16 (Trung đoàn 16), Đoàn đặc công 249 và làm nhiệm vụ vận chuyển thương bệnh binh từ các trạm điều trị dã chiến về các bệnh viện tuyến sau để điều trị. Ngoài nhiệm vụ chính là vận tải bằng những chiếc xe đạp thồ, đơn vị còn làm nhiệm vụ mở đường, đào hầm cất giấu vũ khí, lương thực, thực phẩm, bảo vệ thương bệnh binh và bảo vệ các tuyến đường hành lang nối các vùng căn cứ cách mạng. Địa bàn hoạt động của đơn vị khá rộng gồm các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, Thủ Dầu Một, vùng Đông Bắc Sài Gòn và cả trên nước bạn Campuchia. Những địa danh như Bến Nha Thức, Cần Lê, Cà Tum, lộ Trắng, lộ Đỏ, suối Bò, sân bay Bà Chiêm, làng 13, làng 18, Mí Mốt, Cà Chay, quốc lộ 7, quốc lộ 13, Sa Nun, Sa Cam, Sa Cát, suối Ngô, Thanh An, Thanh Tuyền, bển Súc, Dầu Tiếng, Chơn Thành, Bến Cát, Trảng Bàng, Hồ Bò, An Phú... đã đi vào ký ức không thể nào quên của mỗi người lính chúng tôi.

Quân số của đại đội lúc đầu có 95 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 21 là đảng viên. Trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu, một số đồng chí đã hi sinh và bị thương nên quân số mỗi ngày một giảm nhưng số đảng viên trong đơn vị lại tăng. Năm 1970, có 32 đảng viên trong tổng số 75 cán bộ, chiến sĩ; năm 1971 tăng lên 37 đảng viên, trong khi quân số đơn vị còn 52 cán bộ, chiến sĩ và tỉ lệ đảng viên của đại đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là 31/35 cán bộ, chiến sĩ. Theo báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, từ khi thành lập đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đơn vị được bổ sung quân số 5 đợt, trong đó chủ yếu là tân binh. Trong 8 năm phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, đơn vị đã vận chuyển hơn 4.000 tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược, vận chuyển 2.949 thương bệnh binh, làm mới 392 km cầu đường, trong đó có 75 cây cầu được làm bằng cây dây rừng (có một cầu vượt thượng nguồn sông Sài Gòn trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972), đào đắp 154 hầm chứa vũ khí, lương thực, thực phẩm và trực tiếp chiến đấu tiêu diệt 189 tên địch, bắn cháy 1 máy bay, 3 xe tăng của địch. Đơn vị được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam

xét tặng thưởng Cờ 10 năm vẻ vang, 6 Huân chương Chiến công cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Trong cuộc chiến không cân sức giữa những người vận tải bằng xe đạp thồ với các phương tiện vận tải hiện đại như cần cầu bay, trực thăng vận của Mỹ - ngụy, những người chiến sĩ hậu cần tuyến trước đã chịu đựng rất nhiều gian khổ, ác liệt, hi sinh, vì mỗi ngày, mỗi đêm làm nhiệm vụ vận chuyển như vậy được xem là một trận đánh vì kẻ địch liên tục bắn phá, gài mìn và phục kích dọc đường. Những chiến sĩ làm nhiệm vụ vận tải bằng xe đạp thồ đã rất sáng tạo khi phát minh ra chiếc đèn thồ đốt bằng dầu hôi hoặc xăng để gắn phía trước xe đạp bằng chính những vỏ đồ hộp của Mỹ. Nhờ có những chiếc đèn thồ đó mà việc vận chuyển vũ khí, lương thực, thương bệnh binh ban đêm được an toàn và thuận lợi hơn trước rất nhiều. Họ cũng đã có sáng kiến ghép

khung xe đạp thồ bằng các loại cây dây rừng, ghép thêm vành xe và bó vỏ ruột xe đạp để nâng tải trọng chiếc xe đạp thồ lên 500 kg, đặc biệt trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, có người đã chở hơn 1.000 kg đạn trên chiếc xe đạp thồ. Chiếc xe đạp thồ còn chở được 3 thương bệnh binh, trong đó hai thương bệnh nặng nằm võng hai bên thành xe và một thương bệnh binh nhẹ ngồi trên yên xe.

Trong những ngày ở đơn vị xe đạp thồ, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh người cán bộ Trung đội phó và Chi ủy viên Chi bộ Đại đội 1 Nguyễn Văn Đích, quê tỉnh Hà Bắc (nay đã tách thành hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang), trước lúc nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn còn nhờ đồng đội chuyển lại 6 đồng đảng phí trong túi áo ngực cho người bí thư chi bộ... Tinh thần kỷ luật và tính đảng ấy của đồng chí đã thôi thúc tôi giữ gìn tư cách đảng viên của mình trong suốt cuộc đời... □



*Các chiến sĩ quân y tại một bệnh viện dã chiến thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  
Ảnh: TL.*

# Kỹ sư Bùi Văn Trường CÓ NHIỀU SÁNG KIẾN THIẾT THỰC GÓP PHẦN GIẢM NGẬP NƯỚC HIỆU QUẢ

**LÂM THẠCH ANH**

*“Đừng bỏ rác ở đây - Rác làm tắc cống gây ngập nước” là slogan tuyên truyền trên mỗi công trình hố ga thông minh, hay cửa thu thoát nước ngăn mùi bằng van kiểu mới, do kỹ sư Bùi Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM (UDC), sáng tạo, nhằm khắc chế tình trạng hố ga thu nước trên đường bốc mùi hôi thối, phát sinh muỗi mòng, dịch bệnh. Công trình này hiện đã được lắp đặt cho các tuyến đường mới và thay thế dần các cửa thu nước xuống cấp, thiếu an toàn, mất mỹ quan đô thị... trên toàn thành phố. Bùi Văn Trường là một trong 10 kỹ sư, công nhân tiêu biểu đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019.*

**T**háng 8-2003, kỹ sư Bùi Văn Trường bắt đầu làm việc tại UDC (tên gọi cũ là Công ty Thoát nước đô thị thành phố) với vị trí nhân viên kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật (nay là Phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa). Khi đó, Phòng được giao quản lý công tác vận hành gần 1.440 km cống, 775 km kênh rạch, gần 1.010 cửa xả, hơn 520 van ngăn triều, 5 đập ngăn triều, 20 trạm bơm chống ngập trên toàn thành phố. Hiện Phòng quản lý công tác vận hành gần 1.749 km cống (tăng do tiếp nhận bàn giao mới), 57 km kênh rạch (giảm do mới bàn giao cho quận huyện), gần 1.224 cửa xả (do tiếp nhận mới), hơn 523 van ngăn triều, 5 đập ngăn triều, 20 trạm bơm chống ngập trên toàn thành

phố. Thực trạng lúc bấy giờ, thành phố có hàng trăm điểm ngập mỗi khi triều cường, mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhận thức được trách nhiệm nặng nề của Phòng, kỹ sư Trường cùng đồng nghiệp không ngừng nỗ lực, có các sáng kiến, đề xuất giải pháp xóa giảm ngập hoặc giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân nhưng chủ yếu là nâng đường, ứng cứu bằng máy bơm di động...

Tháng 9-2007, kỹ sư Bùi Văn Trường được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa và sau đó 1 tháng, anh được kết nạp vào Đảng. Tháng 1-2010, anh được bổ nhiệm Trưởng phòng và hiện là Bí thư chi bộ Thoát nước mưa - Đảng bộ



UDC. Với tinh thần làm việc năng động, luôn tìm tòi, học hỏi và sẵn sàng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp, trong hơn 17 năm công tác anh cùng các đồng sự của mình đã cho ra đời nhiều sáng kiến có giá trị cao khi đưa vào ứng dụng. Năm 2012, anh và đồng sự xây dựng “bản đồ cảnh báo ngập phục vụ công tác dự báo và tổ chức ứng cứu ngập nước tại TP.HCM”. Sáng kiến này dự báo được mức độ ngập, đưa ra các cảnh báo, chủ động ứng phó với tình hình để giảm thiểu thiệt hại do ngập nước; xây dựng phương án tổ chức ứng cứu phù hợp, bố trí nhân lực và phương tiện tham gia ứng cứu hiệu quả; với các phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông, cảnh báo từ xa được tổ chức tốt sẽ giúp người dân tránh lưu thông vào các tuyến đường ngập, hạn chế tình trạng hư hỏng xe gây thiệt hại tiền của, đồng thời tiết kiệm được thời gian do kẹt xe, hỏng xe gây ra. Nâng cao khả năng chuyển tải thông tin về tình hình ngập đến với người dân để giúp nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, để chủ động phòng tránh. Anh chia sẻ: “Sáng kiến đã làm lợi cho công ty 653 triệu đồng/năm, nhưng quan trọng hơn cả là nâng cao tinh thần trách nhiệm của công ty đối với xã hội và người dân, đặt phương châm ‘người dân là trọng tâm để phục vụ’”. Hiện nay, Công ty đã phát triển và xây dựng hoàn thiện phần mềm “truyền tải thông tin ngập lụt tại TP.HCM” được cài đặt trên

điện thoại thông minh, người dân có thể tải và cài đặt hoàn toàn miễn phí để nắm bắt nhanh nhất về tình trạng mưa ngập, kẹt xe trên địa bàn thành phố.

Hay như trong những lần cùng đoàn đi khảo sát, duy tu nạo vét cống, chứng kiến cảnh công nhân trực tiếp chui vào lòng cống để lấy bùn ra, đối mặt với bao nguy hiểm bởi triều cường, khí độc, có khi phải thực hiện vào ban đêm, phải chặn dòng, bơm nước ra ngoài rồi mới vào thi công, phải làm việc trong môi trường độc hại, năng suất lao động lại thấp..., anh đã trăn trở, rồi nghiên cứu cải tiến thành công cải tạo lấy bùn cống, được thử nghiệm nạo vét trên 2 tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, Quốc lộ 22 từ ngày 1 – 11-11-2015. Chỉ với chi phí gia công 1,5 triệu đồng/cái, vận hành đơn giản, kết hợp các máy tời hiện có của công ty, anh đã giải quyết được những bất cập nêu trên, có thể nạo vét lấy bùn tất cả các loại cống có tiết diện khác nhau, công nhân không phải chui trực tiếp vào lòng cống, không phải tốn thêm chi phí chặn dòng bơm nước, không phụ thuộc vào con nước triều, không phải làm đêm, nâng cao năng suất, giảm chi phí, khai thác triệt để các thiết bị cơ giới hiện có. Sáng kiến này tiết kiệm mỗi năm 2,5 tỉ đồng cho Công ty và nhất là góp phần giúp công nhân thoát nước bớt nhọc nhằn, nguy hiểm.

Năm 2016, qua nhiều khảo sát về tình hình ngập úng, anh tìm ra nhiều nguyên nhân, trong đó có kỹ thuật hệ thống thoát nước không còn phù hợp,

cửa thu nước tại các hố ga trên địa bàn thành phố nhỏ hẹp, hệ thống ngăn mùi hôi bằng nước (khóa thủy lực) tồn tại nhiều hạn chế và kết cấu cửa thu nước không đồng bộ với vỉa hè, mặt đường. Với cơ chế ngăn mùi hôi bằng nước, vào mùa khô nước bốc hơi nên mất tác dụng ngăn mùi, kích thích miệng thu nước nhỏ thường xuyên bị tắc nghẽn, nước bị tù đọng, ô nhiễm, phát sinh muỗi và các dịch bệnh. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc người dân thường xuyên dùng gỗ ván, vải bạt để che lấp miệng thu nước bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến công tác thoát nước gây ngập, cùng với đó là ý thức bảo vệ hệ thống thoát nước của cộng đồng chưa cao, hay xả rác, tập kết rác thải sinh hoạt tại miệng cống thu nước, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hạn chế khả năng thu, thoát nước mặt. Bên cạnh đó, kết cấu không đồng bộ với vỉa hè, mặt đường cũng làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng giao thông, có một số vị trí người dân đã tự ý lấp đặt đường dẫn từ mặt đường lên vỉa hè, gây cản trở đến dòng chảy mặt về miệng thu... Tháng 11-2016, anh cùng đồng nghiệp đầu tư nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm “Cửa thu nước ngăn mùi bằng van kiểu mới” với những ưu điểm vượt trội, khắc phục được những hạn chế của hệ thống cửa thu nước kiểu cũ và chủ động đề xuất lãnh đạo thành phố cho lắp đặt thí điểm 338 vị trí hố ga, trên mỗi nắp hố có dòng tuyên truyền “Đừng bỏ

rác ở đây - Rác làm tắc cống gây ngập nước” từ ngày 1-7-2017 đến ngày 31-8-2017 tại 3 tuyến đường Trương Định (quận 1, 3), Vĩnh Khánh (quận 4), Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp). Sau thời gian thử nghiệm, “Hệ thống thu nước ngăn mùi bằng van kiểu mới” đã góp phần tăng cường khả năng thoát nước, đảm bảo ngăn mùi hiệu quả giúp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường sống tại khu vực. Đến nay, hệ thống này được người dân và các sở ngành liên quan đánh giá tốt, bởi không còn bốc mùi khi nắng nóng, bị nghẹt khi trời mưa. Sau đó, UBND thành phố đã có thông báo số 345/TB-VP ngày 6-6-2018, chỉ đạo tiếp tục nhân rộng áp dụng sản phẩm trên địa bàn thành phố để khắc phục dứt điểm tình trạng mùi hôi, tăng cường khả năng thoát nước, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân. Sản phẩm của sáng kiến này, còn được các tỉnh thành mua lắp đặt cho các tuyến đường, dự án mới như Vĩnh Long, Bình Phước, Quảng Ninh, Bình Thuận...; đồng thời, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng doanh thu hàng năm cho Công ty, dự kiến 54,4 tỉ đồng, lợi nhuận 8,16 tỉ đồng/năm.

Cũng với phương châm “người dân là trọng tâm để phục vụ”, anh lại đề xuất công ty thành lập “Đội tuần tra thoát nước 4.0”, tiên phong ứng dụng công nghệ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các miệng thu thoát nước bị rác bít lấp, các sự cố về



Kỹ sư Bùi Văn Trường bên mô hình Hệ thống ngăn mùi bằng van và lưới chắn rác kết hợp bỏ vĩa. Ảnh: VĂN CUỜNG

thoát nước... không chỉ làm lợi cho Công ty gần 2 tỉ đồng/năm mà còn góp phần tuyên truyền, nhắc nhở người dân thay đổi hành vi xả rác vì thành phố xanh, sạch, đẹp hơn và nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Không chỉ chú trọng phát huy sáng kiến, anh còn tham gia biên soạn tài liệu, cập nhật các nội dung mới, tổ chức ôn lý thuyết và thực hành cho công nhân thoát nước, biên soạn đề thi, tham gia

hội đồng phản biện, đồng thời phối hợp Công đoàn Công ty triển khai tổ chức Hội thi “Bàn tay vàng công nhân Thoát nước đô thị” các năm 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. Mỗi năm thu hút hơn 250 công nhân tham gia ôn lý thuyết, luyện tay nghề, trong đó có khoảng 50 công nhân tham gia các hội thi và đạt kết quả cao. Năm 2018, anh tham gia xây dựng quy trình, tổ chức đào tạo nâng cao hiệu quả công tác tuần tra hệ thống thoát nước bằng giải pháp ứng dụng camera ghi hình cho 40 nhân viên tuần tra của các chi nhánh, xí nghiệp. Ngoài ra, anh còn tham gia giảng dạy về công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, các công trình chống ngập (trạm bơm, đập ngăn triều ...), chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp chống ngập tại TP.HCM cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng...

Với những nỗ lực, tận tụy trong công tác, được sự yêu mến của đồng nghiệp, tín nhiệm của cấp trên, kỹ sư Bùi Văn Trường đạt được nhiều ghi nhận từ cấp cơ sở như “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” (2014 - 2018), điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 3 năm liền (2015 - 2017), Dân vận khéo năm 2015, 2017, 2018... Năm 2019, anh được Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng bằng khen điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” □

# TRỞ VỀ SÀI GÒN

**HỒ NGỌC ANH<sup>(\*)</sup>**

Tết Ất Mão 1975 đến thật rộn ràng, vui tươi nơi chiến khu Dầu Tiếng, trước tin vui chiến thắng khắp nơi dồn dập đưa về. Văn phòng Ban Tuyên huấn T4 tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ăn một cái Tết khá đầy đủ và đầm ấm nhằm làm vui đi nỗi nhớ quê, nhớ nhà. Sau Tết, Văn phòng Ban có lệnh di chuyển toàn bộ về chiến khu Hồ Bò, Củ Chi, để chuẩn bị công tác mới trước tình hình chuyển biến nhanh chóng.

Hòa cùng Xuân về, Tết đến của dân tộc, chiến dịch đánh chiếm Buôn Ma Thuật mở màn và giành thắng lợi, quân giải phóng tiếp tục tấn công những căn cứ quân sự còn lại, quân địch tan rã bỏ chạy tán loạn. Tổng thống chế độ Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh di tản chiến thuật về đồng bằng ven biển miền Trung lập phòng tuyến, bỏ Tây Nguyên. Mất Tây Nguyên và đồng bằng ven biển miền Trung, Thiệu tập hợp tàn quân lập phòng tuyến ở Phan Rang nhằm chặn bước tiến của quân giải phóng, nhưng đại quân ta đã phá tan phòng tuyến này và bắt sống tên trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. Thiệu tiếp tục cầu cứu Mỹ mong cứu vãn tình hình, nhưng Mỹ đã từ chối. Chúng đưa các lực lượng quân sự từ miền Tây Nam bộ ra lập phòng tuyến Xuân Lộc, Long Khánh, “tử thủ” nhằm bảo vệ Sài Gòn.

Quân giải phóng tiến đánh phòng tuyến Xuân Lộc. Chiến sự nơi đây nổ ra rất khốc liệt suốt một tuần. Địch dùng tất

cả các loại khí tài hiện đại: không quân, pháo binh..., kể cả bom cháy dạng chùm (CBU), nhưng cũng không giữ được Xuân Lộc. Cửa ngõ Sài Gòn được mở toang ngày 20-4-1975. Nguyễn Văn Thiệu từ chức, giao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, rồi đến Dương Văn Minh vào những ngày gần cuối tháng 4-1975.

11g30 ngày 30-4-1975, quân giải phóng đánh chiếm dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các Dương Văn Minh, kết thúc cuộc chiến 21 năm, đem lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước trong niềm hân hoan của nhân dân Sài Gòn và cả nước.

\*

Ở đơn vị C2 An ninh vũ trang, theo chỉ đạo của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, sau ba tháng tập hợp lực lượng bảo vệ các cơ quan (chủ yếu chọn từ trường Đảng Nguyễn Văn Cừ và Ban Tuyên huấn T4), chúng tôi được biên chế thành một đại đội có 4 trung đội. Quân số 120 người được trang bị vũ khí như bộ đội chính quy. Chúng tôi có lệnh hành quân về Tân Thạnh Đông (Củ Chi) ém quân. Thời gian này chủ yếu là chờ lệnh. Ban đêm, đơn vị chúng tôi phối hợp với du kích địa phương diệt ác phá kềm, kêu gọi bà con trong ấp chiến lược vận động binh sĩ bỏ ngũ về với gia đình, chuẩn bị cướp chính quyền.

Tối 18-4-1975, trong một lần đơn vị cử hai trung đội vào ấp chiến lược ở Phú

<sup>(\*)</sup> Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khố Tuyên huấn T4.



Hòa để mua gạo, chúng tôi bị biệt động quân phục kích. Tuy bất ngờ, nhưng do có sự chuẩn bị trước nên chúng tôi phản công quyết liệt, tiêu diệt một số tên địch, thu được một số vũ khí và một máy PRC25. Đây cũng là trận đánh đầu tiên của đơn vị chúng tôi trên đường tiến về Sài Gòn. Không may tôi bị thương ở đầu khá nặng, chỉ huy đơn vị định chuyển tôi về tuyến sau, nhưng tôi thấy mình vẫn còn chiến đấu được, đề nghị chỉ huy cho cùng đơn vị tiến bước và được chấp nhận. Tôi không muốn vắng mặt ở thời khắc lịch sử có một không hai này. Tôi muốn cùng đơn vị thắng tiến về Sài Gòn dù có hi sinh cũng cam lòng.

Đồng chí Tư Xê, Chính trị viên đại đội, động viên cán bộ chiến sĩ: “Ngày mai vào trận chưa biết ai còn, ai mất nhưng cả đơn vị phải tiến về Sài Gòn, phải chiếm cho bằng được mục tiêu đã phân công”. Trong tôi rộn lên niềm vui, niềm mong đợi ngày về Sài Gòn sum họp gia đình, bạn bè không còn lâu nữa; niềm mơ ước về độc lập, tự do sắp thành sự thật, tôi thức suốt đêm không sao ngủ được.

4 giờ sáng ngày 29-4, pháo binh quân giải phóng ở Bến Súc, Thanh An bắt đầu dội bão lửa xuống căn cứ Đồng Dù, Củ Chi - nơi đóng “đại bản doanh” của sư đoàn 25 bộ binh quân đội Sài Gòn. 7 giờ sáng, đại quân cùng xe tăng tập kết trước ở Dầu Tiếng, Bình Dương, vượt cầu phao Bến Súc, triển khai đội hình, chia nhiều mũi tập kích thẳng vào căn cứ Đồng Dù. Tiếng pháo nổ, tiếng xe tăng gầm rú, bọn lính trong căn cứ không còn tuân lệnh bọn sĩ quan chỉ huy, bỏ tất cả vũ khí chạy tán loạn, thoát thân với đủ loại phương tiện xe cộ trên tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 15 và cả quốc lộ 1 (nay là quốc lộ 22), tạo thành một “con rắn không đầu” dài hàng cây số, bụi bay mịt mù, náo động cả một góc trời.

14 giờ ngày 29-4, đơn vị chúng tôi đến cầu Xáng, chiếc xe tăng T54 đầu tiên của quân chủ lực qua cầu, do quá nặng so với tải trọng của cầu sắt, nên cầu sập, xe rơi xuống sông. Ban chỉ huy ra lệnh cho đơn vị lội qua sông và tiến chiếm quận lỵ Hóc Môn lúc 15 giờ.

*Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường nhiệt chào đón Quân giải phóng tiến vào thành phố.  
Ảnh: TL.*





9g sáng 30-4, đơn vị chúng tôi tháp tùng một đơn vị chủ lực tiến về Sài Gòn. Lúc này địch gần như tan rã, không người chỉ huy.

Phương tiện duy nhất mà chúng tôi hành quân từ Hóc Môn về Sài Gòn là 5 xe đò Cửu Hiệp. Khi chúng tôi đến nhà chủ xe thương lượng mượn xe đưa quân về Sài Gòn, cứ tưởng chủ xe không hợp tác, nào ngờ ông nói: “Các anh nói tài xế dám chạy thì cứ lấy xe đi. Tôi không sợ hư xe, mất xe, đóng góp một chút cho cách mạng thôi mà!”. Chúng tôi đặt vấn đề với tài xế, các anh nói: “Các anh dám đi thì chúng tôi dám chạy, nếu có chết là chết chung!”.

Chúng tôi lên xe trực chỉ Sài Gòn qua ngã Gò Vấp. 12g30 chúng tôi đến Tòa hành chánh tỉnh Gia Định, để một trung đội chốt ở đó rồi tiếp tục hành quân. 13 giờ, chúng tôi đến căn cứ kho hậu cần Hải quân Tân Cảng và cầu Sài Gòn trước sự hân hoan của bà con nơi đây. Nhưng tình hình ở căn cứ Tân Cảng lúc này thật là hỗn độn: hàng ngàn người dân gần đó cùng đám tàn quân tràn ngập trong căn cứ cướp phá lương thực, thực phẩm và những gì họ có thể lấy được.

Trước tình hình đó, ban chỉ huy ra lệnh cho đơn vị bằng mọi giá phải ổn định tình hình nhưng không làm tổn thương người dân. 18 giờ, đơn vị đã đưa được những người cướp phá ra khỏi căn cứ và hai bên cầu Sài Gòn.

Đêm đầu tiên tại thành phố Sài Gòn sau 7 năm xa cách, tôi không sao chợp mắt, cứ tưởng như là giấc mơ! Bà con khu Tân Cảng vây lấy chúng tôi thăm hỏi, chúc

mừng. Bao nhiêu thắc mắc âm thầm chất chứa của bà con được bung ra: Việt cộng là ai? Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam là gì? Cộng sản Bắc Việt có xâm lược miền Nam không? Sài Gòn có “tắm máu” không? Nhà có con đi lính quốc gia mai đây ra sao?...

Chúng tôi đón nhận và ân cần giải đáp phần lớn thắc mắc của bà con. Qua tiếp xúc, bà con cũng hiểu được phần nào về cách mạng. Đêm càng khuya, chuyện càng rôm rả, những cặp mắt long lanh, những giọng cười sáng khoái hòa quyện vào nhau, chúng tôi có cảm giác như đang về với gia đình ruột thịt... Phía ngoài, mấy con chim sẻ đậu trên cành cây trụng cá thức giấc, cất tiếng riu rít. Vàng đông đã ló dạng. Ngày mới đang đến...

Những ngày sau đó, đơn vị tuần tra, phối hợp và hỗ trợ cấp ủy xã Thạnh Mỹ Tây ổn định an ninh trật tự khu vực, thông báo các chính sách của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, từng bước củng cố ủy ban nhân dân cách mạng xã và giữ được giao thông thông suốt cầu Sài Gòn.

Đóng quân tại Tân Cảng được hai tháng, đơn vị có lệnh bàn giao căn cứ cho binh chủng Hải quân. Lương thực, thực phẩm giao cho bộ phận Kinh tài T4. Toàn bộ đơn vị về đóng quân tại sân patin và khách sạn Đại Lợi, chợ ông Tạ, quận Tân Bình, với công tác giữ an ninh trật tự và hỗ trợ xây dựng chính quyền cơ sở (quận Tân Bình lúc đó thuộc tỉnh Gia Định).

Đầu tháng 7-1975, tình hình tại quận Tân Bình rất xấu và phức tạp, bọn phản

động đội lột tôn giáo xúi giục giáo dân chống lại những chủ trương của Chính phủ cách mạng, của ủy ban cách mạng các xã, tựu trung là chống Cộng.

Caio điểm lúc đó là bọn phản động cấu kết với một số linh mục, tập hợp giáo dân một số nhà thờ rao giảng, bịa đặt những điều không đúng về cách mạng. Đặc điểm ở khu vực này đa số các gia đình sinh sống là những người miền Bắc di cư năm 1954, là người thân của sĩ quan, binh lính và công chức chế độ cũ. Đỉnh điểm là chúng tập hợp, xúi giục giáo dân biểu tình đòi dân sinh, tự do tôn giáo... vào ngày 20-7-1975, kỷ niệm ngày “quốc hận” của Việt Nam Cộng hòa (theo chúng là ngày “thực dân - cộng sản cấu kết chia đôi đất nước” theo Hiệp định Genève, 1954).

Nắm được tình hình trước, đơn vị phối hợp với Quận ủy Tân Bình, cấp ủy các xã tổ chức tuyên truyền, giải thích rõ chính sách của Chính phủ cách mạng và Ủy ban Quân quản tỉnh Gia Định. Bà con giáo dân đã hiểu và tự giải tán. Mưu đồ gây rối, chống phá cách mạng của bọn phản động đội lột tôn giáo bị thất bại, an ninh trật tự được văn hồi ở khu vực chợ ông Tạ, đường Fatimat, nhà thờ Chí Hòa, đường Phú Hòa (xã Tân Sơn Hòa), đời sống bà con trở lại bình thường.

Nhiệm vụ chính của đơn vị lúc này là tuần tra, phối hợp với Ủy ban nhân dân cách mạng xã Tân Sơn Hòa tổ chức cho sĩ quan, binh lính chế độ cũ đăng ký, cấp giấy chứng nhận; mở 3 lớp học tập cải tạo tại chỗ cho sĩ quan cấp chuẩn úy trở xuống, mỗi lớp 3 ngày tại rạp chiếu bóng

Đại Lợi. Đơn vị đóng quân tại khu vực trên khoảng một năm, hỗ trợ địa phương xây dựng chính quyền, củng cố chính quyền.

Cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng thực hiện tốt công tác vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của chính quyền. Trung đội 1 do tôi phụ trách đóng quân tại nhà một người dân ở đường Fatimat, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” được người dân tin tưởng và thương mến... Có một câu chuyện khá thú vị. Một buổi chiều, tôi trò chuyện với bà cụ chủ nhà cũng là lúc chia tay trước khi chuyển nơi đóng quân. Bà cụ trìu mến nói: “May mà mấy cháu vô kip, bà con mới còn sống, nhà cửa không bị hư hỏng. Mấy cháu vô trễ, Việt cộng pháo kích, bà con chết hết!”. Địch tuyên truyền về Việt cộng như thế đó. Còn nữa, nhiều lắm những gian khổ, những kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu Sài Gòn được giải phóng... mà không giấy bút nào tả xiết.

45 năm đã qua, chúng tôi tiếp tục vượt qua những chặng đường khó khăn, gian khổ trong cuộc sống của những “người già”, luôn nhớ về những đồng đội, đồng chí đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập, tự do hôm nay. Trong tôi còn nhiều trăn trở vì một số bà con là cơ sở của đơn vị, hết lòng che chở, đùm bọc cho cách mạng, bị tra tấn, tù đày... sống nghèo khổ cho đến lúc qua đời; một số đồng đội trở về quê sinh sống sau ngày giải phóng, đã sống một cuộc đời cơ cực... Trong khả năng của mình, CLB Truyền thống kháng chiến Khối Tuyên huấn T4 đã tìm mọi cách để giúp đỡ những gia đình đồng đội, gia đình cơ sở còn nhiều khó khăn, như một nghĩa cử tri ân... □

## NHÂN SỰ MỚI

(Từ ngày 21-2-2020 đến ngày 20-3-2020)

STT	Họ và tên	Chức vụ cũ	Chức vụ mới
1	Phạm Minh Tâm	Trưởng phòng Lao động - Xã hội, Ban Dân vận Thành ủy	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng thành phố
2	Vũ Thanh Lưu	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố	Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
3	Nguyễn Anh Đức	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố	Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố
4	Trương Hoàng Dũng	Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn
5	Đào Nguyên Thoại	Đảng ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn
6	Nguyễn Trần Phương Trân	Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy	Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
7	Mai Công Tiệp	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hóc Môn	Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hóc Môn
8	Phạm Kiều Hưng	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế
9	Phan Công Bằng	Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

10	Nguyễn Xuân Vinh	Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
11	Nguyễn Văn Nghĩa	Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi	Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi
12	Ngô Thị Hoàng Các	Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ	Phó Giám đốc Sở Nội vụ
13	Hồ Tấn Tường	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 2	Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 2
14	Mai Trung Thành	Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố	Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
15	Nguyễn Văn Hiếu	Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố
16	Lê Thị Anh Trâm	Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Đại học Quốc gia thành phố	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố
17	Nguyễn Huy Phong	Trưởng phòng Khám quản lý sức khỏe số 1, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố	Phó Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố
18	Nguyễn Thị Bạch Mai	Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố	Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy
19	Nguyễn Văn Lưu	Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè	Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy
20	Dương Thế Trung	Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy	Bí thư Huyện ủy Nhà Bè

**thue tr1**